
 
-ส ำเนำ- 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๕๘ 

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 

***************** 
รายนามผู้มาประชุม 
 ๑. นายประเสริฐ ทับทิมทอง   ประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นายสันติ  นุ้ยเมือง   รองประธานสภาเทศบาล   
 ๓. นายจรวย  คงท่าเรือ   สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๔. นายณรงค์  ฉวมพรมอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๕. นายทวีศักดิ์  ชูแก้ว    สมาชิกสภาเทศบาล 

๖. นายทิวา  กุฏอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๗. นายนพดล  ประเสริฐ   สมาชิกสภาเทศบาล   

๘. นายนัฐพงษ ์ เตี่ยมังกรพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๙.นายประจักษ์  หนูแกล้ว  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๐.นายพรเลิศ สุทธิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๑. นายพงษ์ศักดิ์  โพธิครูประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๒. นายไพโรจน์  อภินิเวศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๓. นายแฟง  สุวรรณบุตร  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๔. นายมนัสวี แซ่เตี้ยว   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๕. นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๖. นายวีระพงษ์  เจริญสุข   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๗. นายสมเกียรติ  แก้วประชานุรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๑๘. นายสมบัติ  สมบูรณ์ลักขณา  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๙. นายสากล  เพชรมีศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 

๒๐. นายส าเริง  ไพฑูรย์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๑. นายสุเมธ  ประเสริฐสิริพงศ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๒. นายสุวธัชัย  ศรีโพธิ์ชัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๓. นายหัสชัย  เรืองนุ้ย   สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๒๔. นายอภิรักษ์  พูลมาศ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๕. นายสุริยะ  แช่มศรีรัตน์  เลขานุการสภาเทศบาล 
 
  

 
 
 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๒ 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  

คณะผู้บริหาร 
 ๑. นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล  นายกเทศมนตรี 
 ๒. นายเอกพจน์   ยอดพินิจ  รองนายกเทศมนตรี 
 ๓. นางพิพิศน์  วัฒนาวีรชัย  รองนายกเทศมนตรี 
 ๔. นายสุฟ้าง  แซ่หว่อง   รองนายกเทศมนตรี 
 ๕. นายทรงยศ  ยอดดนตรี  รองนายกเทศมนตรี 
 ที่ปรึกษา/เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 ๑.นายปรเมษฐ์   เผือกสุวรรณ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๒. นายวันชัย ภักดีศรีสันติกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล 
๑. นางสุภาพร บุญจริง   ปลัดเทศบาล 
๒. นางจารุพรรณ สีรยาภรณ์  รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๑.นายสมชาย ชิดเชื้อ   ผอ.ส านักการศึกษา 
๒.นายสุวรรณี  ศรีวุฒินพกุล  ผอ.ส านักการสาธารณสุข 
๓. นายจารึก วงศ์วานิช   ผอ.ส านักการช่าง 
๔. นางพรชนก ตู้บรรเทิง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๕. ว่าที่ ร.ต. ชัยณรงค์ สุทธิสว่าง  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๖. นางอัจฉรา รัตนา   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๗.นางสิริสมบูรณ์  อู่เงิน   (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๑ 
๘.นายนิวัฒน์  กู้เขียว   (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๓ 
๘.นางวราณี สุภาตร ี   (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๔ 
๙.นางธนัชพร  โอวรารินท์  (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๕  
๑๐. นายสุรชัย คิวเจริญ   ผอ.สถานศึกษา ร.ร.กีฬาเทศบาลฯ 
๑๑.นางเบญญาภา  มณีโชติ  รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
๑๒.นางภาวิตา  ฐานะกาญจน์  รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
๑๓.นายสุเทพ เจียมทิพย์     ผอ.ส่วนการโยธา 
๑๔.นายฐิติพันธ์  ล้อประเสริฐกุล    ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
๑๕.นางกิตติมา  เพียรเจริญศักดิ์     ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
๑๖.นายถิรวัฒน์  สุวรรณบุตร  ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ 
๑๗.นางสาวจีรศิริ  มีลาภ    ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
๑๘.นางสาวจินตนา  มณฑารพ  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
๑๙.นางศิวนันท์  กุลจิรชัยวัฒน์  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 
 
 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๓ 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/สื่อมวลชน/ประชาชนทั่วไป  
 ๑.นายธวัชชัย พรหมเพ็ญ   ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา 

๒.นายพิระพงศ์ นาคครื้น    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ๓.นางสาววนิดา ด้วงก่อเกิด  หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 
 ๔.นางยี่สุ่น อินทร์จันทร์   นิติกร ๗ ว 
 ๕.นางวชิราภรณ์ จิตต์ณรงค์  นักพัฒนาการท่องเที่ยว  ๗ 
 ๖.นางสาวนิตยา ทองปลอด  นักบริหารงานคลัง ๖ ว 
 ๗.นายสมศักด์  ทวีทอง     นายช่างไฟฟ้า ๖ ว 
 ๘.นางสุนิสา  ชูฉิม   นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ๖ ว 
 ๙.นายคุณาธิป บุญเรืองขาว  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๖ ว 
 ๑๐.นางสาวเรณู นิยะกิจ   เจ้าพนักงานธุรการ  ๖ ว 
 ๑๑.นายไวพจน์ เพ็ชรศรี    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ ว  
 ๑๒.นางสาวจิราภรณ์ ด้วงเก้ือ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ 
. ๑๓.นางอาทิตยา อินทร์จันทร์  เจ้าพนักงานธุรการ   ๒ 
 ๑๔.ส.ต.กิตติศักดิ์ บุญหาญ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๑๕.นางสาวชฎาพร นันทเกษตร  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๑๖.นางสาวสุภาภรณ์ กลอมเสนาะ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๑๗.นางสาวปริชญา ไทยสม  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๑๘.นางฟารีดา ตะปินา   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๑๙.นางเยาวภา   บุญค้ าจุน  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๐.นางสาวศิวภรณ์  ปีเจริญกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๑.นายศักดิ์สิทธิ  ภิรมย์สมบัติ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๒.นางสาวอาทิตญา  เพชรแก้ว  นักศึกษา 
 ๒๓.นายจักพงษ์  คงแสงแก้ว  นักศึกษา 
  

เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓๐ น.  

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมาชิกสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหารฯนะครับ บัดนี้สมาชิกสภาฯได้มาครบองค์ประชุม
แล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว ผมก็ขอเปิดการประชุมนะครับ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

ประกำศจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยวสิามัญ  สมัยที่ ๑  
 ประจ าปี  ๒๕๕๘ 
 ด้วยประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ขอเปิดประชุมสภา



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๔ 

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่                  
๗ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป เพ่ือน าญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และญัตติ
อ่ืนๆเสนอต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เพ่ื อพิจารณาเป็นการเร่ งด่ วน                     
มีก าหนด ๑๕ วัน 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า การเปิดประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การบริหารกิจการของ
เทศบาล จึงอาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล             
พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบข้อ ๒๒ และข้อ                 
๓๖ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                  
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ เรียกประชุมสภาเทศบาลนคร     
สุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ 
เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๔  เดือนกันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
                                                    (นายศุภวัชร ศักดา) 
                       รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาราชการแทน 
                 ผู้ว่าราชการจังหวดัสุราษฎร์ธานี 
 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยวสิามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑             
 ประจ าปี ๒๕๕๘ 
เรียน   สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
อ้างถึง   หนังสืองานกิจการสภาเทศบาล ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ว ๑๓๙  ลงวันที่ ๘ กันยายน  
 ๒๕๕๘ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  จ านวน   ๑  ฉบับ 
  ๒.  ระเบียบวาระการประชุม  จ านวน   ๑  ฉบับ 
  ๓.  ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี              
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘     จ านวน  ๑  เล่ม 
  ๔ .ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี              
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๒๗  สิงหาคม ๒๕๕๘       จ านวน  ๑  เล่ม 
   ๕.  ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘     จ านวน   ๒  เล่ม   
  ๖.  ญัตติ    จ านวน   ๔   ญัตติ 
  ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ 
เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นั้น 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๕ 

   ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ก าหนดนัดประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ   สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  ในวันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี                                       
  จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลนคร           
สุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  ในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น 
     ขอแสดงความนับถือ 
                               นายประเสริฐ  ทับทิมทอง             
                               (นายประเสริฐ  ทับทิมทอง) 
      ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 

   ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๑  มีเอกสารขอแก้ไขค าผิด ในระเบียบวาระที่  ๗             
เรื่องญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ในวาระที่ ๑) (กองวิชาการและแผนงาน) หน้าที่ 
๑/๕- หน้าที่ ๕/๕ รายจ่ายและรายรับมีความผิดพลาด ขอแก้ไขรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่ได้แนบมานี้ครับ 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

   ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร                   
สุราษฎร์ธานี 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ระเบี ยบวาระที่  ๒  เรื่ องรั บรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนคร                     
สุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
 ๒.๑  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี                  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓- ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘               
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดขอแก้ไขบ้างครับ ขอเชิญนายพรเลิศ  สุทธิรักษ์ สมาชิก
สภาเทศบาลฯ 

นายพรเลิศ  สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯเคารพ                       
ผมขอแก้ไขในหน้าที่ ๙ นับจากข้างล่างบรรทัดที่ ๓ ข้อความเดิมวิธีการ ขอแก้ไขเป็น             
“พิธีการ” หน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๔ ข้อความเดิม ไม่ใช่โอจากประเภทรายจ่าย ขอแก้ไข
เป็น “ไม่ใช่โอนจากประเภทรายจ่าย”  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯนี้ 
ขอเชิญได้ครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดรับรอง
รายงานประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓- ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีมติรับรองรายงานประชุมสภาเทศบาล



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๖ 

นครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓- ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 
 ๒.๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี                 
สมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๒ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘                
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดขอแก้ไข ขอเชิญได้ครับ หากไม่มีผมขอขอมติที่            
ประชุมครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ ครั้ งที่  ๒ ประจ าปี  ๒๕๕๘ เมื่อวันที่                   
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีมติรับรองรายงานประชุมสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓- ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๘และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัย
สามัญ  สมัยที่  ๓ ครั้ งที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘                   
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรับรองรายงานประชุมสภาเทศบาลนคร            
สุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๑๓- ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๘และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี           
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓   ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘          
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

   ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักการช่าง) 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นายเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนายกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯที่เคารพ               
ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือใช้จ่ายโครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนตลาดล่างทั้ง ๒ ข้าง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘                 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 โอนลด 
 แผนงาน งานหมวดและประเภทรายจ่ายต่างๆ ของส านักปลัดเทศบาล                
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองวิชาการและแผนงาน ส านักการช่าง ส านัก
การคลัง ส านักการศึกษา ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๐,๘๔๓,๐๐๐ บาท (สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน ) (รายละเอียดตาม
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย) 
  



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๗ 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนตลาดล่างทั้ ง ๒ ข้าง จ านวน 
๑๐,๘๔๓,๐๐๐ บาท (สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเท้าถนนตลาดล่าง ทั้ง ๒ ข้าง ตั้งแต่ถนน     
ประชานฤมิตร ถึ งแยกถนนสายปากน้ า ทางเท้ าปู กระเบื้ องแบบพิมพ์ลาย                   
ขนาด ๐ .๐๔×๐ .๔๐  เมตร หนา ๐ .๐๓๕  เมตร กว้ าง ๑ .๑๐ -๓.๕๐ เมตร                     
ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๕๓๓.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๗๗.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๘๐ เมตร ความยาวท่อ      
พร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด) 

เหตุผล 
 โครงการดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ เนื่องจากทางเท้าเกิดการช ารุด
จากใช้งานมาเป็นเวลานานและประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทาง                
อีกท้ังเป็นโครงการที่จะต้องด าเนินการ 
 ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เพ่ือให้สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวกและเกิดความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พิจารณาอนุมัติ            
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ต่อไป  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ ขอเชิญนายพรเลิศ  สุทธิรักษ์ ครับ 

นายพรเลิศ  สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่เคารพครับ กระผม              
นายพรเลิศ สุทธิรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เกี่ยวกับการโอนเงินในญั ตตินี้                     
ผ ม ได้ ดู แ ล้ ว เห็ น ว่ า ใน ลั ก ษ ณ ะข อ งเงิน ที่ เห ลื อ จ าก งบ ป ระม าณ ปี่ ที่ แ ล้ ว                        
ทั้งหมด ๑๗๐ รายการ เป็นเงินประมาณ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท แล้วเป็นรายการไม่ได้
ท าอะไรเลย หมายถึงตั้งงบประมาณไว้แล้ว มีโครงการแล้ว มีงบประมาณแล้วได้รับการ
อนุมัติแล้ว ไม่ท าอะไรเลยอีก ๒๘ รายการ ตรงนี้ชี้ให้เห็นอะไร ชี้ให้เห็นว่าการท า
งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการตั้งงบประมาณเหลือเยอะ  โครงการต่างๆ
ที่แทนที่จะได้ด าเนินการเพ่ือความเดือดร้อนของประชาชนกลับไม่ได้ท า โครงการดีๆ
อย่างโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุก็ไม่ได้ท า โครงการประกวดเทศบาลดีเด่น  ก็ไม่ได้ท า 
ลักษณะของโครงการอย่างนี้ เป็น เรื่องของการบริหารงบประมาณอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ ผมเลยไม่สงสัยเลยตอนที่มีการประมินของแต่ละปี ผลการประเมิน
ออกมาระดับปานกลาง หรือพอใช้ทั้งหมด ๔ ปีครับท่านผู้บริหารชุดนี้ได้มาด าเนินการ
ในการบริหารของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และผลการประเมินก็ไม่ได้ดีขึ้นเลย 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๘ 

รวมถึงเรื่องของงบประมาณก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการบริหารงานของเทศบาลที่
เป็นลักษณะของการท างานที่ ไม่มีประสิทธิภาพ ประธานครับ ผมขอฝากท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯถึงผู้บริหารในฐานะที่ได้มีการรักษาการต่อไปหลังจากหมดวาระ
แล้วในการจัดท างบประมาณทีหลัง ขอให้คิดพิจารณาวิเคราะห์ให้ครบถ้วนก่อนว่า
โครงการไหนที่ควรจัดท า และโครงการไหนไม่ควรที่จะจัดท า ถ้าหากบรรจุแต่โครงการ
ลงไปแล้วไม่ ได้มีการจัดท าก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ ไม่ ได้บ าบัดความเดือดร้อน                     
เนื่องจากทุกโครงการของเทศบาลมีหน้าที่บ าบัดความเดือดร้อน ขอฝากเอาไว้ในการ
ท างบประมาณในปีต่อไป ขอให้มีการท างบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและ
ด าเนินการที่ตั้งไว้ให้มีประสิทธิผลเกิดข้ึนกับประชาชนด้วยขอบคุณครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักการช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักการช่าง)               
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม   สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักการช่าง)           
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

   ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายสมทบเป็น         
ค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล๔ (วัดโพธาวาส) (ส านักการศึกษา) 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนายกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯด้วย
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ สมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔            
(วัดโพธาวาส) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
                        หลักกำร 
 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน ๑,๒๑๙,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่ง
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายสมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ 
(วัดโพธาวาส) โดยท าการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม 
(รหัส สน.ศท.๔/๑๒) จ านวน ๑ หลัง  

เหตุผล 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนงานส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบ



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๙ 

เงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกินกว่าสิบล้านบาท 
รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารเรียนประกอบ 
ให้แก่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบ
ตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.๔/๑๒) จ านวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๑๐,๓๒๘,๐๐๐ บาท 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)  

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด าเนินการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
เรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) ไปแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เทศบาลก าหนด                 
ราคากลาง เป็นเงิน๑๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
ปรากฏว่ามีผู้มาซื้อ/รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์        
จ านวน ๑ ราย แต่ไม่มีผู้มายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เทศบาลจึงได้ยกเลิกการ
ประกวดราคาดังกล่าว และครั้งที่ ๒ เนื่องจากราคากลางที่ก าหนดไว้ในการประกวด
ราคาจ้าง ครั้งที่ ๑ เกินระยะเวลา ๓๐ วัน ดังนั้น ในการประกวดราคาจ้าง ครั้งที่ ๒ 
เทศบาลก าหนดราคากลาง งานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 
เป็นเงิน ๑๑,๕๔๗,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ปรากฏว่าไม่
มีผู้มาซื้อ/รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้าง
อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เทศบาลจึงได้ยกเลิกการประกวดราคา
ดังกล่าว เทศบาลจัดท าราคากลาง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  เพ่ือใช้ส าหรับเป็น
ราคาในการจัดจ้าง เป็นเงิน ๑๑,๕๔๗,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน) ซึ่งสูงกว่างบประมาณเป็นเงิน ๑,๒๑๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่ง
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยรายงานไปยังจังหวัดขอจ้างโดยวิธีพิเศษแต่จังหวัดไม่อนุมัติ 
ดังนั้น เพ่ือให้การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) ด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องได้รับการแก้ไข
อย่างทันทีและการใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าวเป็นกิจการที่นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและประชาชนใน
พ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงที่จะน าบุตรหลานเข้ามาเรียนอีกท้ัง เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อ
การบริหารจัดการของโรงเรียนที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนและสังคมต่อไปได้เป็นอย่างดี 

เนื่องจากค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 
เป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่สามารถ
จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมหรือโอน
งบประมาณรายจ่ายมาเพ่ิมได้ และเป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วน และมีเงินสะสมคงเหลือ
เพียงพอที่จะสามารถน ามาจ่ายสมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ 
(วัดโพธาวาส) ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการคลังของเทศบาล 

ขณะนี้ ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ ณ วันที่ 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๙๘,๓๘๓,๖๑๓.๙๔ บาท (สองร้อยเก้าสิบแปดล้าน
สามแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์) 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๑๐ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๑,๒๑๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่ง
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๘๙ (๑) ต่อไป 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ ขอเชิญคุณส าเริงครับ 

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้ทรงเกียรติ
กระผมนายส าเริง  ไพฑูรย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ในเหตุผลครับ นี่ก็ประมูลไป                    
๒ ครั้งแล้ว ครั้งที่ ๑ จ านวนเงินที่เปิดประมูล ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท ที่เปิดประมูลไป            
ยกเลิกครั้งที่ ๒ เปิดประมูลใหม่ลดลงมา ๑๑,๕๐๐ ,๐๐๐ บาท ครั้งแรกที่ประมูล 
๑๗ ,๗๐๐ ,๐๐๐ บาท ไม่มี ใครมาประมูล ครั้งที่  ๒ ราคาประมูลลดลงมาเหลือ
๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ประมูลก็ไม่มี ขอทราบเหตุตรงนี้หน่อยครับ ท าไมราคาครั้งที่ ๒ 
ลดต่ ากว่าลงมาต่ ากว่าครั้งท่ี ๑ ขอทราบระละเอียดตรงนี้หน่อยครับ  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารได้ชี้แจงครับ  

นายจารึก วงศ์วานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ส าหรับข้อสงสัยที่ท่าน ส.ท. ส าเริงได้
สอบถามมาว่าท าไมครั้งแรกของการประมูลมีการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่  ๑ ราคาสูง
เนื่องจากไม่มีใครมาประมูล ท าให้มีการด าเนินการจัดจ้างใหม่ ครั้งที่ ๒ นั้น ขอเรียนว่า
ที่ราคาต่ าลงนั้นก็เพราะว่าขณะที่ท าครั้งแรกราคาน้ ามันเป็นฐานที่ท าการค านวณ
ต้นทุนของกรมบัญชีกลางก าหนด ราคาน้ ามันช่วงนั้นสูง วัสดุอ่ืนขึ้นตาม เป็นมาตรการ
ทางรัฐบาลก าหนด ภายหลังครั้งที่ ๒ เมื่อเราท าการคิดราคาใหม่ ปรากฏว่ามีนโยบาย
จากรัฐบาลจากนโยบาลครั้งแรกเนื่องจากราคาน้ ามันต่ าลง เพราะฉะนั้นลดต้นทุนได้อิง
กับราคาน้ ามันเหมือนเดิมก็ท าให้การก่อสร้างครั้งที่ ๒ ลดลงจากการประมูลครั้งแรก 
ขอเรียนให้ทราบ ขอบคุณครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญนายส าเริงครับ 

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ ได้ฟังค าชี้แจงจากฝ่ายส านัก
การช่างแล้วครับ ครั้งที่ ๑ เราจ้างในราคาที่สูง ไม่มีผู้ประมูล ครั้งที่ ๒ เรามาลดราคา
ตามราคาน้ ามันจะมีผู้ประมูลหรือครับ ท่านลองซิครับว่าครั้งที่ ๑ ราคาสูงอยู่แล้ว ยังไม่
มีผู้ประมูลและครั้งที่ ๒ เรามาลดจะมีผู้ประมูลหรือครับ ค่าแรงไม่ได้ลงตามราคาน้ ามัน 
ควรจะลดราคาตั้งตั้งแต่ครั้งแรกท่ีประมูล เพราะเราประมูลตั้งแต่ต้นปี ผมจ าได้ เปิดใน
เว็บไซต์เทศบาลฯดูได้ แต่หากเป็นราคาที่จะให้เขาท าได้ในราคาครั้งที่ ๑ ซึ่งท าราคาให้
เป็นปัจจุบัน ราคาตัวนี้งบประมาณของตัวนี้ออกมานานแล้วของกรมที่เขาที่ส่งให้น ามา
อุดหนุ น ในส่ วนนี้  แล้ วท า ไม เราไม่ ม าท า ให้ ราคาเป็ นปั จจุ บั นตามหนั งสื อ                         



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๑๑ 

ที่สั่งการของกรมฯ ละครับ อาคารจะได้สร้างได้ เด็กจะได้มีสถานที่เรียน แต่นี่ท่านบอก
ว่ามีความจ าเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ เด็กไม่มีที่เรียนท่านไม่ได้ด าเนินการในส่วนนี้เลยท่าน
ประธานครับ หนังสือการสั่งการของกรมท่านเก็บไว้ ลองเอามาดูบ้างซิครับ ว่าเขาสั่งว่า
อย่างไร ราคาปัจจุบันเป็นอย่างไร ใน ๑ เดือนท่านต้องปรับราคาใหม่แล้วครับ ไม่ใช่
ประมูลครับที่ ๑ ไม่มีผู้ซื่อแบบไป ครั้งที่ ๒ มาลดราคาอีก ครั้งที่ ๓มาขอจ่ายขาดเงิน
สะสมเพ่ิม ไม่ใช่ครับท่านประธานครับ เราน่าจะมีการด าเนินจากช่วงแรกที่เราเปิด
ประมูลครั้งแรก ไม่ใช่มาอ้างว่าแบบเก่าไม่มีฐานรากตอกเสาเข็ม แบบใหม่ต้องตอก
เสาเข็มไม่ใช่เหตุผลในส่วนนั้นครับ เราต้องมาปรับดูราคาขอแต่ละหน่วยว่าวัสดุราคา
แต่ละหน่วยเมื่อ ๑๐ ปีที่แล้วที่กรมเขาให้แบบมาที่ออกแบบ แบบตัวนี้เขาก็ไม่ได้
เปลี่ยนราคาเลย พอมาเป็นปัจจุบันค่าแรงวันละ ๓๐๐ บาทแล้ว แต่เมื่อก่อนค่าแรง 
๘๐ บาท แต่ปัจจุบันค่าแรงงานขั้นต่ า ๓๐๐ บาท ช่างที่มีฝีมือ ๕๐๐-๗๐๐ บาท 
เฉพาะนั้นทางเทศบาลฯเราต้องดูในส่วนนี้ครับ ก่อนที่จะเปิดประมูลอะไรแต่ละอย่าง 
ว่าราคาเป็นปัจจุบันหรือเปล่าครับ   

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯได้ท้วงติงว่าน่าจะท าตั้งแต่ต้นปีเพราะราคาน้ ามัน
ลดตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดประมูล มีสมาชิกสอบถามอีกบ้าง ขอเชิญนายพรเลิศครับ 

นายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมนายพรเลิศ               
สุทธิรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับในญัตตินี้ในเรื่องของ
การขอจ่ายเงินสะสมสร้างโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวาส ในลักษณะที่ของการขอเงิน
สะสมไม่ทราบว่าทางเทศบาลฯได้ท าตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้หรือยังได้ขออนุมัติผู้ว่า
ราชการจังหวัดแล้วหรือยัง เพราะฉะนั้นลักษณะในการจ่ายเงินสะสมตรงนี้                   
เป็นกรณีที่จ าเป็นเร่งด่วนที่งบประมาณไม่พอแต่ผมพิจารณาดูแล้วของการก่อสร้าง
อาคารนี้ ตอนนี้โรงเรียนเทศบาล ๔ก็ยังมีอาคารเรียนที่สามารถเรียนได้เพียงพอ            
แล้วก็ไม่ได้มีความจ าเป็นเร่งด่วนอย่างไรประกอบกับงบประมาณตัวนี้มาถึงเทศบาล
ตั้งแต่ต้นปี  ๒๕๕๘ และมีการประชุมสภาเทศบาลฯมาแล้วหลายครั้ งแต่ไม่ได้                 
เอาญัตตินี้เข้ามาในที่ประชุมสภาเทศบาลฯแต่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน ประกอบกับ           
ไม่สามารถจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมหรือ
โอนงบประมาณรายจ่ายมาเพ่ิมได้ ครั้งนี้ผิดใหญ่ครับท่านประธานฯ ในลักษณะของ
งบประมาณในปี ๒๕๕๘ ในปีเดียวกันในงบเงินอุดหนุนงบตรงนี้มามีเงินเหลือที่ได้ใช้
จ่ายเมื่อสักครู่ผมได้บอกไปแล้ว ประมาณ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ท าไมท่านไม่เอาเงินที่
เหลือมาท าละครับ ท าไมเอาเงินสะสมมาท า ท าไมเอาเงินที่เหลือมาท าท่อ  หากเป็น
เรื่องเร่งด่วนจริงๆ อันนี้ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ในเรื่องของการขอเงินสะสมราคาที่ตั้งเอาไว้
เป็นราคากลางที่ผมทราบ อย่างที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายเมื่อสักครู่ว่า
ราคาลดลงจากเดิมและในครั้งนี้ ยิ่งราคาก็เท่าเดิมกับครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ราคามากไม่มี
คนประมูล ครั้งที่ ๒ราคาลดลงก็ไม่มีคนประมูล และครั้งที่ ๓ ราคาเท่ากันแล้วจะมีคน
ประมูลได้อย่างไงครับ อีกทั่งผมอยากทราบว่าเงินที่อุดหนุนมาตรงนี้อยู่ที่ไหนและเป็น
หลักประกันได้หรือไม่ว่า หากได้มีการผ่านสภาเทศบาลฯแห่งนี้ไปแล้วจะสามารถที่          
จะจัดท าได้ไม่เปลืองเปล่าในการเอาเข้าสภาเทศบาลฯ เพราะตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าท าได้



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๑๒ 

หรือไม่ได้ การขอจ่ายเงินสะสมเป็นลักษณะของเงินงบประมาณไม่เพียงพอแล้วใช้ใน
กิจการด้านใดด้านหนึ่งการบริหารสังคมชุมชนตรงนี้เข้า เพ่ิมพูนกิจการรายได้ของ            
อปท.บ าบัดความเดือนร้อนของประชาชนบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตรงนี้ก็ไม่ได้
บอกไว้ว่าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเล่มไหน ฉบับไหน หน้าที่เท่าไร และที่ส าคัญคือ
กรณีของความจ าเป็นเร่งด่วน ท่านประธานครับ เงิน ๑๐,๐๐,๐๐๐ กว่าบาท เรามีเงิน
เหลือก็ไม่สามารถโอนได้ และเขียนไว้ว่าไม่สามารถที่จะโอนได้ ผมก็ไม่ทราบเหตุผลว่า
เป็นเพราะอะไรผมเชื่อม่ันว่าน่าจะโอนได้กับเงินท่ีเหลือตรงนั้น ขอบคุณครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญฝ่ายผู้บริหารครับ เพราะว่าฝ่ายเพื่อนสมาชิกเขาท้วงติงมาหลายประเด็น
นะครับ อันนี้ว่าเงินจ านวน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ไปอยู่ที่
ตรงไหนนะครับ เงินที่เขาโอนมาให้นะครับ ก็ชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกได้รับทราบนะครับ 
แล้วการที่ขอใช้เงินสะสมนี้ถูกตามขั้นตอนหรือไม่นะครับ ก็ขอเชิญเลยครับ นะครับ มี
เอกสารหลักฐานอะไรไหมครับ ที่ว่าขออนุญาตผู้ว่าฯ ถูกต้องตามระเบียบแล้วหรือไม่ 
การที่ขอใช้เงินสะสมส่วนนี้ แล้วก็เงินที่จะก่อสร้างนี้อยู่ที่ไหน ถ้าเอาอย่างนี้ได้ไหมครับ 
มันต้องเกี่ยวกับการปรึกษาหารือกัน ผมขอเวลาให้สัก ๕ นาที หรือว่าเอาสัก ๑๐ นาที
ก็ได้ วันนี้ยังมีเวลานะครับ ปรึกษาหารือกันให้ชัดเจนนะครับ ถ้าว่าเราประชุมสภาแล้ว
ก็ไม่มีข้อชัดเจนมันก็เสร็จได้ช้านะครับ ก็ขอให้ปรึกษากันก่อนนะครับ ขอเชิญครับ   

 - พัก ๑๐ นาที - 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

  เพ่ือนสมาชิกที่อยู่ด้านนอกก็ขอเชิญเข้าห้องประชุมได้นะครับ ขอเปิดประชุม
ต่อนะครับ ก็เพ่ือนสมาชิกก็อยู่ครบองค์ประชุมนะครับ ที่ในห้องนี้ ผมก็ขอเปิดประชุม
ต่อนะครับ นี้ก็มาถึงระเบียบวาระที่ ๔ ก็มีเพ่ือนสมาชิกก็ได้มีการท้วงติงไปยังฝ่าย
ผู้บริหารเรื่องการที่จะโอนขอใช้เงินสะสมนะครับ ท าไมถึงไม่ใช้เงินโอนที่เหลือมาจากปี 
๒๕๕๘ นะครับ แล้วก็อาจารย์พรเลิศ ก็ยังมาท้วงติงว่า เอกสารขอใช้เงินสะสมนี้ครับ 
ขอจากจังหวัดนี้ถูกต้องแล้วหรือไม่ อันนี้นะครับ เราก็มาถึงขั้นตอนที่ตรงส่ วนนี้         
ผมขอเปิดประชุมต่อนะครับ ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารเลยครับ   

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 ขอกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ           
ผู้ทรงเกียรติที่ เคารพทุกท่านครับ จากที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ท้วงติงว่า 
งบประมาณให้มา แล้วก็ยังไม่ได้ด าเนินการ แล้วก็เป็นเร่งด่วนหรือไม่ สืบเนื่องจากว่า
งบราคากลางมาตรงนี้นะครับ แล้วก็ทางส านักการช่าง ก็ได้ประมาณราคากลางไปแล้ว 
ก็ว่าไม่เพียงพอ แต่เราได้ปรึกษาหารือไปทางจังหวัดแล้ว ทางจังหวัดก็ได้ให้เรา บอกว่า
ให้เราด าเนินการก่อน จนกว่าจะไม่มีผู้มาประมูลแล้วจึงขอ นะครับ ดังนั้น ทุกขั้นตอน
ที่เราท าอยู่นี้ เราท าตามข้ันตอนที่เราได้ปรึกษาหารือจากจังหวัด นะครับ แล้วก็ ส าคัญ
ที่สุดก็คือว่า โรงเรียนเทศบาล ๔ นี้ครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่จ าเป็น ตัวหนึ่งก็คือว่า เราได้
ขยาย เราได้ขยายระดับชั้นเรียนจนไปถึง ม.๖ แล้ว ซึ่งอาคารก็จะไม่เพียงพอเท่าที่ควร 
ซึ่งเวลานี้ดูเหมือนจะพอแต่ว่า จริงๆก็ ไม่เพียงพอ หนาแน่น  ทั้งนี้ ทางกรมจึงให้อนุมัติ 
ให้เรามา ๑ หลัง แต่ว่า แต่เนื่องจากงบประมาณเราขอเพ่ิมเติมตรงนี้  
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   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๑๓ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ฝ่ายผู้บริหารก็ชี้แจงถึงความจ าเป็น ให้เพ่ือนสมาชิกได้ทราบแล้ว ขั้นตอนใน
การท างาน ให้เพ่ือนสมาชิกได้รับทราบ นะครับ ถ้าว่าคิดประมาณ ก็คือจะต้องให้
ประชุมสภานี้ ได้ผ่านงบประมาณตรงนี้ ไปให้เสร็จเรียบร้อยก่อน แล้วจึงจะค่อย
ด าเนินการขั้นตอนต่อไป ไปยังจังหวัดครับ ถ้าเราคิดคร่าวๆก็น่าจะเป็นอย่างนั้น ครับ 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามอีกบ้างครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือจ่ายสมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคาร
เรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธาวาส (ส านักการศึกษา) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือจ่ายสมทบเป็น            
ค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธาวาส (ส านักการศึกษา)                
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายสมทบเป็นค่า
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) (ส านักการศึกษา)                 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

  ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายสมทบเป็น           
ค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (ส านักการศึกษา) 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือจ่ายสมทบเป็นค่า
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (ส านักการศึกษา) ขอเชิญผู้บริหารอ่าน
รายละเอียดของญัตติครับ 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี  

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนคร            
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

                        หลักการ 

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน ๕,๕๙๙,๐๐๐  บาท  (ห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่น 
เก้าพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายสมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕             
โดยท าการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.
๔/๑๒) จ านวน ๑ หลัง  

เหตุผล 

 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนงานส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกินกว่าสิบล้านบาท 
รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารเรียนประกอบ 
ให้แก่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม  



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๑๔ 

(รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘) จ านวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๕,๙๐๖,๐๐๐ บาท ส าหรับโรงเรียน
เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ขอย้ายสถานที่ก่อสร้างจาก
โรงเรียนเทศบาล ๕ ไปก่อสร้าง ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เนื่องจาก
โรงเรียนเทศบาล ๕ ไม่มีพ้ืนที่ก่อสร้าง และเปลี่ยนแบบจาก รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘         
ไปเป็นแบบรหัส สน.ศท.๔/๑๒ แบบตอกเสาเข็ม เพ่ือให้สามารถรองรับกับจ านวน
นักเรียนที่มีเพ่ิมขึ้นและเพ่ิมประโยชน์ต่อการใช้สอย โดยใช้งบประมาณก่อสร้าง เป็น
เงิน๑๑ ,๕๐๕ ,๐๐๐  บาท  สู งกว่ างบประมาณ ที่ ได้ รับการจัดสรร เป็ น เงิน              
๕,๕๙๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)และเพ่ือให้การก่อสร้าง
อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ ซึ่งปัญหาด้าน
อาคารเรียนมีไม่เพียงพอเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันทีและ
การใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าวเป็นกิจการที่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนจะได้รับ
ผลประโยชน์ ต่ อการพัฒ นาการศึกษาของโรงเรียนและประชาชนใน พ้ืนที่                 
บริเวณใกล้เคียงที่จะน าบุตรหลานเข้ามาเรียน  อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นการ
บริหารจัดการของโรงเรียนที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนและสังคมต่อไปได้เป็นอย่างดี 

 เนื่องจากค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ เป็นงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่สามารถจัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมหรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาเพ่ิม
เนื่องจากเป็นเรื่องจ าเป็นและเร่งด่วน และมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะสามารถ
น ามาจ่ายสมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบ          
ต่อฐานะการคลังของเทศบาล 

 ขณะนี้  ฐานะการคลั งมียอดเงินสะสมที่ สามารถน าไปใช้ ได้  ณ  วันที่                 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๙๘,๓๘๓,๖๑๓.๙๔ บาท (สองร้อยเก้าสิบแปดล้าน
สามแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน  ๕,๕๙๙,๐๐๐  บาท (ห้าล้านห้าแสน
เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ (๑) ต่อไป 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ตามระเบียบวาระที่ ๕ ทางผู้บริหารก็ได้ชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกทราบแล้วครับ 
ท่านผู้ใดสงสัยกส็อบถามได้นะครับ ขอเชิญครับ อาจารย์พรเลิศ ครับ    

นายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานครับ ผมพรเลิศ สุทธิรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล             
ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ญัตตินี้ก็เหมือนกับญัตติที่แล้ว นะครับ เพียงแต่ว่า 
งบประมาณที่เขาให้มานั้น เราไม่เอามาสร้าง เราจะสร้างตามแบบแปลนของเทศบาล 
แล้วก็เพ่ิมเงินขึ้นมาอีกสิบล้าน ท่านประธานครับ ในเมื่อเราไม่เอาแบบแปลนที่กรมให้



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๑๕ 

มา อันนี้มันจะต้องมีขั้นตอนในการที่จะต้องท าก็คือการที่ เราจะต้องขออนุญาต              
ส านักงบ ตามแบบแปลนใหม่ที่เราสร้าง รวมทั้งเราก็ได้ไปสร้างที่เขาให้ก็คือที่เทศบาล 
๕ เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะไปสร้างที่เทศบาล ๑ เราก็จะต้องขออนุญาต ย้ายที่ก่อสร้าง
จากส านักงบ อีกประการหนึ่งในเรื่องของราคากลาง ราคากลางนี้เป็นราคากลางที่
เทศบาลเป็นคนท าข้ึนมา ไม่ได้เป็นราคากลางที่ จังหวัดเป็นคนท า เพราะฉะนั้นถ้าราคา
กลางที่ เทศบาลท าเองขึ้นมา แล้วก็ของบประมาณตรงนี้ เข้ามา เขาเรียกว่าเป็น                 
การชงเองแล้วก็กินเอง เพ่ือที่จะไม่ให้เป็นไปตามนี้ นะครับ ก็จะต้องไปขอราคากลาง
จากส านักงานโยธาจังหวัด นะครับ เพ่ือที่จะให้ มีการพิจารณา แต่ขณะเดียวกันนั้น ใน
เรื่องของการจ่ายเงินสะสม นะครับ ก็จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะครับ และวิธีการที่
กฎหมายระเบียบ นะครับ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนด          
ในเมื่อจะจ่ายเงินสะสมตรงนี้ นะครับถ้าหากว่าเงินตรงนี้ ในขณะนี้ก็อยู่ที่คลังนะครับ 
ถึงแม้ว่าจะตกไปแล้วครั้งหนึ่งก็ตามนะครับ แต่ขณะเดียวกันถ้าหากว่า สภาให้นะครับ 
ผมก็ไม่ขัดข้อง ผมก็อยากที่จะให้ เพียงแต่ว่าท าให้มันถูกต้องแค่นั้นเองนะครับ 
ขอบคุณครับ  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางท่านผู้ อ่ืนจะมีค าท้วงติง อีกไหมครับ ขอเชิญ ส .ท.รักพงษ์ ก่อนครับ              
ขอเชิญครับ       

นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมรักพงษ์ แซ่ตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ระเบียบวาระที่ ๕ ครับ ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ในเรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมของโรงเรียนเทศบาล ๕ นะครับ ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ คือในญัตติตัวนี้                 
ท่านประธาน ผมเองก็ต้องเรียนชี้แจงนิดหนึ่งว่า ที่ผ่านมาครับท่านประธาน เราเองก็ถูก
ต่อว่าต่อขานมามากพอสมควรนะครับ ก็จริงๆ แล้วก็ต้องเรียน ให้สภาแห่งนี้ทราบว่า            
ในการที่เราจะผ่านในส่วนของงบประมาณในครั้งนี้ นะครับ เที่ยวที่แล้วเราก็โดนข่าว
หนังสือพิมพ์นะครับ ได้ลงโจมตีนะครับ ไม่ได้โจมตีนะครับ ลงพาดหัวข่าวเลยนะครับ 
ในเรื่องของกลุ่มสุราษฎร์ก้าวหน้า คว่ าโรงเรียน งบประมาณโรงเรียน ท.๑ อะไรนั้น 
เชิงประมาณนั้นนะท่านประธาน ก็จริงๆ แล้ว ก็ดีเหมือนกัน ได้ประกาศศักดาครับ            
ได้รู้ว่าตอนนี้นี่  พวกเราท างานนี่ คือจริงๆนี่ รายละเอียด ผมว่าทางหนังสือพิมพ์              
คนที่ไปให้ข้อมูลน่าจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับ เพราะเวลาไปลงแล้วนี่ พาดหัว
ข่าวลักษณะนั้น มันเป็นการพาดหัวข่าวที่มันรุนแรง แต่ว่าก็ดี นะครับ ได้ประกาศ
ศักดาว่ากลุ่มสุราษฎร์ก้าวหน้าได้คว่ านะครับ คว่ า ค าว่า คว่ า ตรงนี้ต้องเรียนว่า             
จริงๆ แล้วนี่ เรามีเหตุมีผลนะครับ มีรายละเอียดนะครับ ในเรื่องของการจ่ายเงินตรงนี้ 
มันจะต้องมีรายละเอียดของแบบแปลน มันต้องมีรายละเอียดของการจัดมาสเตอร์
แปลน การจัดวางอาคารอะไรต่างๆ ในส่วนของงบประมาณ ในส่วนตรงนี้นี่ พวกเรา
เองนะครับไม่ติดใจ เพราะเรายังมีเงินสะสมที่ยังเหลือใช้นี่ มากนะครับ ของเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี ซึ่งตอนนี้ผมว่าเพ่ือนสมาชิกทุกคนก็มีความคิดว่าอยากจะน าเงิน
เหล่านั้นนะครับ จะไปใช้ให้มันถูกต้องตามกฎระเบียบ นะครับ เราก็ยังหาที่ ที่ไปที่มา
ยังไม่ได้ว่า เราจะไปลงโครงการไหนนะครับ แต่บางทีก็ มีความรู้สึกว่า เราท างานนี่
จริงๆ แล้วที่เข้ามาท างานครั้งนี้นี่  เราก็ท างานเพ่ือประชาชน เพ่ือพ่ีน้องของเรา          
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ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจริงๆ นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น นะครับ มันต้องให้
ถูกต้องด้วยนะครับ เหมือนกับเพ่ือนสมาชิกที่ได้อภิปรายไปแล้วก่อนหน้านี้ ในเรื่องของ
การจ่ายเงินสะสมนะครับ ซึ่งถ้าหากว่าเราจะพิจารณาหรือว่าตีความ ให้มันเข้ากับ              
กฎ เข้ากับเกณฑ์ นะครับ ในเรื่องของการจ่ายเงินนะครับ มันก็เป็นไปได้นะครับ            
ในส่วนตรงนั้น แต่ว่าในเรื่องของการที่เรา บางทีนะครับ เมื่อผ่านสภาไปแล้ว แล้วก็ไป          
ครั้งนี้ก็ยังไม่รู้จะออกมาในรูปไหน นะครับ ผมก็อยากจะให้หนังสือพิมพ์นะครับ ฉบับ
นั้นไปลงข่าวว่าตอนนี้นี่ ทีมงาน นะครับ ในกลุ่มนี่ ได้ผ่านงบประมาณในส่วนตรงนี้ มัน
ต้องมีเพราะอะไร นะครับ คือจริงๆ แล้วนี่ ต้องมีเหตุผลบ้างนะครับ พวกผมบางทีก็
เกิดความเสียหาย แต่ไม่สามารถที่จะไปพูดอะไรตรงนั้นได้ ตรงนี้ก็คือความน้อยอก
น้อยใจเหมือนกันท่านประธานที่บางทีนี่ การกระท าดังกล่าว บางครั้งก็ไม่สมควร นะ
ครับ พวกเราก็ช่วยกันพิจารณาเพ่ือที่ต้องการให้การใช้งบประมาณ มันไปได้อย่าง
ถูกต้อง นะครับ แล้วก็ไปท าแล้ว ไม่เกิดปัญหาขึ้นจริงๆ แล้วนี่  นี่ คือ ก็ยังไม่รู้ว่า
งบประมาณที่เราผ่านไปแล้วนี่ ยังจะมีอุปสรรคหรือยังจะมีปัญหาอะไรอีกข้างหน้า เรา
ก็ยังไม่ทราบนะครับ ทุกเรื่องงบประมาณที่ได้ผ่านสภาไปนี่ ผมเข้าใจเป็นอย่างนี้ว่า ไม่
ว่าจะเป็นงาน ที่ดินสิ่งก่อสร้างทั้งหมด นะครับ เป็นโครงการต่างๆ ตอนนี้นี่ ที่เร าได้
ผ่านไป บางตัวก็ได้ท า บางตัวก็ไม่ได้ท า และบางตัวก็ เหมือนกับที่เพ่ือนสมาชิกบอกว่า 
ไม่ท าเลย นะครับ ก็มี อย่างไรก็ขอฝากนะครับ เพราะว่า จริงๆ พวกเราก็หมดวาระ
แล้ว แต่ก็ได้รับให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อในส่วนตรงนี้ ก็จะท าหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด นะครับ 
แล้วให้เป็นประโยชน์ที่สุดกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครับท่านประธานครับ 
ขอบคุณครับ        

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีท่านผู้ อ่ืนที่จะให้ข้อคิดเห็น ขอเชิญครับ ข้างหน้าผมดูไม่คุณนัฐพงษ์            
ขอเชิญเลยครับ ว่าอย่างไรก็ขอเชิญ นะครับ   

นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิก
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงเรียนเทศบาล ๕ ในระเบียบวาระนี้ เมื่อคราว
ประชุมครั้งที่แล้ว ทางผู้บริหารได้น าเข้ามาแล้วก็ทางสมาชิกก็ได้พิจารณากันไปครั้ง
หนึ่งแล้ว ผมก็อยากจะถามผู้บริหารว่า ทางที่สมาชิกได้ท้วงติง เกี่ยวกับเรื่องที่เราได้
พูดคุยกันครั้งที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นของการที่ว่าระเบียบต่างๆ สถานที่ สมาชิกเรื่องการ
จ่ายขาดเงินสะสมให้ไปแล้ว เรื่องโรงเรียนนี่ บอกก่อนเลย ว่าสมาชิกทุกท่าน แทบจะ
พูดได้ เลยเกือบทุกท่านให้ความส าคัญ เกี่ยวกับเรื่องการศึกษา ยินดี ให้ความ               
ร่วมมือต่างๆ แต่ที่ติงเพราะว่า ให้แล้วไม่รู้ท าได้หรือเปล่า ถึงผมก็อยากทราบว่า 
ประเด็นแรกเลย ถามผู้บริหารเลยว่า กรมฯ เขาให้มาสิบล้าน ความจ าเป็นอะไรถึงท่าน
ต้องไปขยายเป็นยี่สิบล้าน ขอจ่ายเงินสะสม เพราะอาคาร กรมฯ เขามีแบบให้ชัดเจน 
ก็เหมือนที่ท่าน ต้องพาดพิงหน่อยท่านอาจารย์พรเลิศ บอกว่าเรื่องแบบท่านราคากลาง 
ชงเองกินเอง คือขยายอาคาร ถ้าเราท าตามแบบที่เขาให้มา มันก็ไม่ตก เรื่องตัวนี้ที่     
กรมฯ เขาส่ง ที่ว่าอุดหนุนมาให้ ทีนี่พอเราไปเปลี่ยนแปลงแบบ เขาติงแล้วว่าได้หรือ
เปล่านี่นะครับ ต้องถามดูว่าถ้าเปลี่ยนแบบแปลนจากที่กรมฯ  กรมส่งเสริมอุดหนุนมา
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๑๗ 

ให้นี่ ได้ไหม ระเบียบของการจ่ายเงินสะสมได้ไหม แล้วนี่ ผมก็ ทางเพ่ือนสมาชิกเขาติง
ไปแล้ว ครั้งที่แล้ว วันนี้ ผมอยากถามเหตุผลด้วยว่า ท าไมท่านถึงพาเข้ามา เพราะว่า
เรื่องนี้มันเป็นประเด็นเหมือนที่ท่านรักพงษ์ แซ่ตั้ง พาดพิงหน่อย พูด คือมีการเอา               
สื่อ ไปลงกัน คว่ า สมาชิกคว่ างบประมาณสภา แล้วก็พูดว่านี่ มีการท างานขัดแข้งขัดขา
ผู้บริหาร ผู้บริหารเลยไม่ให้ มีการไปลงเฟสบุ๊ค  มีอ านาจในสภาเต็มที่ เหมือนกับ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจะได้การพัฒนาอย่างนี้ ผมก็อยากจะเรียนเลยว่า สมาชิก
ท่านใดก็แล้วแต่ ไม่มีหรอกครับ ขัดขวางความเจริญครับ กลัวครับ เพราะว่าทุกคน
อยากให้บ้านเมืองเจริญ ที่อาสาเข้ามานี่ แต่ไม่มีใครขัดแข้งขัดขา นี่ต้องเรียนกับทาง
ผู้บริหารเลยว่า พวกเรานี้ที่พูดนี่ไม่ใช่อะไรเลย เพ่ือให้ท่านทั้งนั้น แต่ที่ ที่ท่านเอาเข้ามา
แต่ละเรื่อง เรื่องแบบน่าปวดหัวทั้งนั้น บางเรื่องนะเรื่องที่ดีก็มี ขอผู้บริหารนะ                  
แต่ผมเรียนเลยว่าพวกเรานะ นี่ถ้าสื่ออยู่นี่ หรือใครสามารถส่งสื่อได้ ที่มันพาดหัวข่าว
ว่าญัตตินี้ ไม่ผ่าน มาฟังแล้วเอาไปลงบ้าง ผมเจอ เคยเจอบรรณาธิการเขา เจ้าของ
หนังสือพิมพ์เลย ผมบอกมาฟัง เพ่ือนสมาชิกอภิปรายว่าอย่างไร ท่านลองดูสิครับว่า 
สิ่งไหนบ้าง ที่สมาชิกเขาขัดท่าน ท่านพูดมาเลย มีแต่ระเบียบเข้ามาแต่สภาทุกครั้ง 
โดนตีตก เรื่องนี้ก็เหมือน ให้ไปแล้วไม่รู้จะท าได้หรือเปล่า ที่ผมถามนะ ไม่ใช่ไม่อยากให้ 
อาคารได้มา เขาให้เงินสิบล้านมา ใครๆ ก็อยากได้ แต่ระเบียบมันเอ้ือหรือเปล่า               
ท าไปแล้วมันได้ไหม เหมือนเข้าไปแล้ว หลายๆเรื่อง หลายๆ ราว ของท่านที่ท่านผ่าน
สภามา แล้วก็ไม่ได้ท า แล้วพวกเราก็พูดในสภา ว่าแบบนี้มันถูกต้องไหม ระเบียบมัน
ถูกต้องไหม ต่างๆ นี่ นะครับ อย่างไรก็ฝากไว้ด้วยว่า เราเห็นอยู่ แล้วก็อย่างเรื่องนี้             
ที ่ผม นี่ที่ผมเข้ามาดูนี่ ไม่รู้ว่าจ่ายได้หรือเปล่า ระเบียบต่างๆ นี่ ไม่มีใครยืนยันได้หรอก 
ถ้าคน ถ้าเจ้าหน้าที่ ถ้าเลขาสภายืนยันได้ว่า ท าได้แน่ จ่ายได้แน่ ต่างๆ นะ ไม่ขัดต่อ
อะไรเลย เพื่อนสมาชิกให้ครับเรื่องโรงเรียนนี่ ผมว่านะ ทุกคนก็มีการพูดคุยกัน แล้วไม่
มีใครขัดแข้งขัดขาผู้บริหารแน่นอน ก็เรียนกับท่านรองฯสุฟ้าง เลยว่าเวลาท่านจะไปให้
สื่อ หรือว่าใครนี่ อย่าท าเลยท่าน เพราะเวลา พวกเราไม่ได้ไปยืนข้างกองขยะแล้ว
ถ่ายรูปครับ  พวกเราพิจารณาตามเอกสาร นี่ ผมบอกเลยครับ  ผมไม่ ได้ ว่ามี                        
ความโกรธแค้นอะไรกับใครสักคน ผู้บริหาร ผมไม่ได้โกรธแค้นใคร แต่ที่พูดกันนี่ เพ่ือให้
บ้านเมืองมันเจริญไปได้ครับ แต่นี่ครับ ทุกคนท่านก็เห็นอยู่ว่า บ้านเราเป็นอย่างไร 
ขอบคุณมากนะครับ ท่านประธาน ว่า แต่ก็ติงเลยว่าเรื่องนี้ท าได้หรือเปล่า แล้วเดียวให้
ผู้บริหารตอบหน่อยแล้วกัน แล้วเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าระเบียบการจ่ายเงิน
สะสมนี่ จ่ายได้ไหม ท าได้ไหม ขอค ายืนยันหน่อยแล้วกันครับ      

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีผู้อ่ืนที่จะซักถาม สงสัยอีกก็นายกฯ จะได้ตอบทีเดียวนะครับ มีอีกไหมครับ                                                
ไม่มีใครซักถามนะครับ ก็ขอเชิญนะครับ ท่านนายก ครับ  

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี  

 ขอกราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ จากที่ท่านสมาชิก           
ผู้ทรงเกียรติก็ได้ พูดคุยและก็ความเป็นห่วง นะครับ ด้วยว่า ท าได้หรือไม่ได้ นะครับ 
ผมได้ด าเนินการไปตามระเบียบและวิธีการ ของการจัดจ้างจัดซื้อหรือว่าตามพัสดุ         
และก็ส่วนเงินสะสมก็ อาจารย์พรเลิศ ก็ได้แนะน ามาแล้ว นะครับ ให้ด าเนินการเป็น
อย่างไร ผมก็จะไปด าเนินการตามที่ขั้นตอน ตามระเบียบ ถ้าผิดระเบียบผมไม่ท า             
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นะครับ ผมก็พยายามท าไปตามระเบียบที่ ท่านสมาชิกสภาอนุมัติให้ผม ผมก็ไป
ด าเนิ นการตามระเบี ยบ  ขั้ น ตอนตามพัสดุต่ อ ไปครับ  ขอยืนยันนะครับ ว่ า                  
ผมจะด าเนินการตามระเบียบที่ท่านสมาชิกได้แนะน าด้วยครับ ขอบคุณมากครับ    

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

  ขอบใจเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านเรื่องการสร้างโรงเรียนตามที่
เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้อภิปรายว่าไม่มีใครเจตนาที่ไม่สร้างโรงเรียนเพราะ
การศึกษาของเด็กเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่สุดโรงเรียนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีของเรานี้ครับ 
ผมก็เข้ามาร่วมหลายปีแล้วแต่ว่าไม่มีโรงเรียนไหนที่จ านวนของเด็กลดลงมีแต่เรา
จะต้องพัฒนาของโรงเรียนนี้ ให้มันก้าวหน้าทัดเทียมกับโรงเรียนเทศบาลอ่ืนๆ                 
เพราะโรงเรียนเทศบาลมีการแข่งขันระดับประเทศครับ ไม่ใช่ว่าในเขตเทศบาลหรือ
จังหวัดของเราก็ต้องช่วยกันร่วมพัฒนาหลายๆ ด้านนะครับส่วนงบประมาณนี้เพ่ือน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ก็ไม่ได้ติติงเลยแต่ก็ขอให้ท าให้ถูกต้องตามขั้นตอนตามระเบียบ
นิดเดียวแค่นั้นเองครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามอีกบ้างครับ หากไม่มี
ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือจ่าย
สมทบ เป็ นค่ าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียน เทศบาล ๕  (ส านั กการศึกษา)              
กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือจ่ายสมทบ
เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (ส านักการศึกษา) ด้วยคะแนน                
เสียงเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายสมทบเป็น 
ค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (ส านักการศึกษา) ด้วยคะแนน              
เสียงเอกฉันท ์

   ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายสมทบเป็นค่า
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (ส านักการศึกษา) 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ระเบียบวาระท่ี ๖ ขอเชิญฝ่ายบริหารฯ อ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นายธีระกิจ  หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนคร                
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ 
สมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
                        หลักการ 

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน ๑๐,๗๗๒,๐๐๐  บาท (สิบล้านเจ็ด
แสนเจ็ดหมื่นสองพัน   บาทถ้วน) เพ่ือจ่ายสมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาล  ๕  โดยท าการก่ อสร้ างอาคารเรียนตามแบบแปลนของเทศบาล                    
จ านวน  ๑ หลัง รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่ง
แสนบาทถ้วน) 

 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๑๙ 

เหตุผล 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนงานส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกินกว่าสิบ
ล้านบาท รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร
เรียนประกอบ ให้แก่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น                      
๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.๔/๑๒) จ านวน ๑ หลัง เป็นเงิน 
๑๐,๓๒๘,๐๐๐ บาท ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๕  

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ขอย้ายสถานที่ก่อสร้าง
จากโรงเรียนเทศบาล ๕ ไปก่อสร้าง ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 
บริเวณพรุคลองควาย เนื่องจากโรงเรียนเทศบาล ๕ ไม่มีพ้ืนที่ก่อสร้าง ประกอบกับ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) มีอาคารเรียนไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน
ที่เพ่ิมขึ้น และเพ่ือให้สามารถรองรับกับจ านวนนักเรียนที่มีเพ่ิมขึ้นและเพ่ิมประโยชน์
ต่อการใช้สอย โดยก าหนดราคากลางที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็นเงิน ๒๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยใช้แบบแปลนของเทศบาล ซึ่งสูงกว่างบประมาณ
ที่ ได้รับการจัดสรร เป็น เงิน  ๑๐,๗๗๒,๐๐๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่น                  
สองพันบาทถ้วน) และเพ่ือให้การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ ด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์  ต่อไปได้ ซึ่งปัญหาด้านอาคารเรียนมีไม่เพียงพอเป็นความจ าเป็น
เร่งด่วนต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันทีและการใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าวเป็นกิจการที่
นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนและประชาชนในพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงที่จะน าบุตรหลานเข้ามาเรียน                   
อีกทั้ง เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนที่จะเกิดขึ้นกับ
ชุมชนและสังคมต่อไปได้เป็นอย่างดี 

เนื่องจากค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ เป็นงบประมาณ
ที่ ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่สามารถจัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมหรือโอนงบประมาณ
รายจ่ายมาเพ่ิมได้ เนื่องจากเป็นเรื่องจ าเป็นและเร่งด่วน และมีเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอที่จะสามารถน ามาจ่ายสมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรี ยนเทศบาล ๕                  
ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการคลังของเทศบาล 

ขณ ะนี้  ฐานะการคลั งมียอดเงินสะสมที่ ส ามารถน าไป ใช้ ได้                      
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๙๘,๓๘๓,๖๑๓.๙๔ บาท (สองร้อยเก้าสิบ
แปดล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติให้
จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน  ๑๐,๗๗๒,๐๐๐  บาท              
(สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                        



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๒๐ 

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘                        
ข้อ ๘๙ (๑) ต่อไป 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ตามระเบียบวาระที่ ๖ ฝ่ายผู้บริหารฯ ก็ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลตาม
ความจ าเป็นนะครับเอกสารก็อยู่ที่เพ่ือนสมาชิกฯ แล้วนะครับก็มีการโอนเงินเช่นเดิม
นะครับมีผู้ใดสงสัยที่จะซักถามก็ขอเชิญนะครับ ขอเชิญครับคุณส าเริงฯ ครับ 

นายส าเริง  ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายส าเริง ไพฑูรย์  สมาชิกสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ในระเบียบวาระที่ ๖ ผมมีข้อสงสัยอยู่นิดหนึ่งคือผมไม่
ทราบนะครับ ท่านดูเหตุผลนะครับเพราะเงินอุดหนุนมากับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
เป็นอุดหนุนเฉพาะกิจครับท่านประธานแล้วให้มาก่อสร้างอาคารเรียนแบบอาคารเรียน
ประกอบเป็นอาคารเรียนแบบอนุบาลแบบตอกเข็มตามรหัสของกรมจ านวน ๑ หลัง 
เป็นเงิน  ๕,๙๐๖,๐๐๐ บาท ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ แต่พอมาในเหตุผลอันที่ ๒ นี้ 
เรามาเปลี่ยนแบบแล้ว  ไม่แน่ใจคือไม่ทราบอยากจะขอทราบรายละเอียดในส่วนนี้             
ถ้ากรมฯเขาให้สร้างอะไร เงินอุดหนุนเฉพาะกิจผมเข้าใจว่าเขาให้สร้างอะไรก็ต้องสร้าง
อย่างนั้นจะเอาไปสร้างเป็นอย่างอ่ืนไม่ได้ผมขอเรียนถามตรงนี้ผมไม่ทราบครับอยากจะ
ได้รายละเอียดจากคนที่มีความรู้ในส่วนนี้ครับ ว่าถ้าเป็นเฉพาะกิจแล้วมาเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างอ่ืนจะได้หรือเปล่าขอบคุณมากครับท่านประธานฯ ครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารฯ นะครับเพ่ือนก็ท้วงติงว่าเงินอุดหนุนเขาให้มาเฉพาะ
กิจจะมาเปลี่ยนแปลงสร้างอย่างอ่ืนได้หรือไม่ครับก็ขอเชิญครับ ขอเชิญนะครับท่านผอ.
ถ้ามีรายละเอียดก็ชี้แจงเพื่อนสมาชิกฯ ได้นะครับ ขอเชิญครับ 

นายสมชาย  ชิดเชื้อ 
ผอ.ส านักการศึกษา 

 กราบเรียนท่านประธานฯ และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียติครับ เราได้รับอาคาร
อนุบาลตามแบบนะครับของโรงเรียนเทศบาล ๕ อาคารอนุบาลก็จะต้องสร้างใน
โรงเรียนในสังกัดนะครับแต่เนื่องจากคณะผู้บริหารฯ เหตุผลก็เพราะว่าเทศบาล ๕ ไม่มี
สถานที่ก่อสร้างเราก็เปลี่ยนแบบเป็นอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ไปก่อสร้างที่
โรงเรียนกีฬานะครับ ซึ่งตรงนี้ผมได้โทรไปที่กรมฯ นะครับ กรมฯ บอกว่าให้เปลี่ยนได้
แต่ต้องสร้างในสถานศึกษาจะไปก่อสร้างที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้นี้ในส่วนของอาคาร
เรียนไม่ว่าอาคารเรียนอนุบาลหรืออาคาร ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน เพราะฉะนั้นตรงนี้
ก่อสร้างได้ เราได้ รับอาคารเรียนอนุบาลมาแต่ เราเปลี่ ยนแบบมาเป็น ๔ ชั้น                         
๑๒ ห้องเรียน เลยย้ายสถานที่ครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญคุณส าเริงฯ ครับ คือผมเข้าใจอย่างนี้ครับท่านประธานฯ ค าว่าอุดหนุน
เฉพาะกิจนะครับให้สร้างโรงเรียนอนุบาลเป็นรหัสของโรงเรียนอนุบาลแต่พอเรามา
เปลี่ยนแบบปุ๊บมันก็ไม่ได้เฉพาะกิจครับไม่ใช่อุดหนุนเฉพาะกิจแล้วนะครับแบบเป็น 
๑๒ ห้องเรียน ๔ ชั้นนะครับ แล้วที่ตอบผมมาผมสงสัยได้หารือไปยังกรมฯ แล้วบอกท า
ได้ผมไม่แน่ใจในส่วนนี้ค าว่าหารือนะครับ ท่านหารือโดยวิธีใดส่วนมากจะตอบเราใน
สภาฯ ว่าหารือทางโทรศัพท์ไปแล้วค าตอบว่าได้แต่พอเราขอดูเอกสารที่หารือไปท่าน



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๒๑ 

บอกว่าไม่มีหารือทางโทรศัพท์ ผมสงสัยตรงนี้เพราะอุดหนุนเฉพาะกิจมันตายตัวครับ 
จริงๆผมทราบดีระเบียบตัวนี้แต่ผมแกล้งถาม ให้เขาตอบให้ชัดเจนครับจะได้มีค าตอบ
บันทึกในประชุมชัดเจนตรงนี้ ถ้าอุดหนุนเฉพาะกิจให้มาท าอะไรก็ต้องท าตัวนั้นครับ 
ผมขอเรียนถามท่านประธานตรงนี้ขอบคุณมากครับ ก็ทางเพ่ือนสมาชิกฯ ก็ยังมีข้อท้วง
ติงอุดหนุนเฉพาะกิจนี้เขาให้มาด าเนินการก่อสร้างอะไรก็จ าเป็นจะต้องด าเนินการ
ตามที่กรมฯอนุมัติมาการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแต่ว่าทางฝ่ายผอ.ส านัก ก็ได้ชี้แจง
ว่าทางท่านก็ได้หารือไปยังกรมแล้วทางโทรศัพท์ เพื่อนสมาชิกฯ ก็ยังสงสัยอยู่ว่าในเมื่อ
การเปลี่ยนแปลงใช้แบบแปลน จากอีกอย่างเป็นอีกอย่างหนึ่งรหัสที่ได้ระบุไว้เอกสารนี้
นะครับสามารถท าได้หรือไม่อันนี้ก็ขอเชิญให้ฝ่ายผู้ริหารฯ ได้ตอบเพ่ือนสมาชิกฯ                   
ให้พอเข้าใจกันนะครับ ขอเชิญนะครับตอบสั้นๆ ขอเชิญนะครับ 

นายธีระกิจ  หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานฯ และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  สมาชิกฯ ได้ถาม
ด้วยความจริงก็คือว่าท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติพูดก็ถูกตอนที่ว่าทุกอย่างก่อนที่เราจะ
ท าอะไรเราได้ปรึกษาทางกรมไปเบื้องต้นก่อนหลังจากนั้นสภาฯ อนุมัติเราก็ท าด้วย
หลักฐานนะครับตามที่ท่านสมาชิกฯ ว่าให้ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบเท่านั้นเองนะ
ครับ ถ้าเราไม่ได้ถามเราก็ไม่ทราบนะครับ ก็เหมือนเทศบาล ๕ ย้ายไปเทศบาล ๑               
ก็ขออนุญาตเราก็ได้ปรึกษาหารือไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ผู้บริหารก็ได้ชี้แจงนะครับว่าได้ปรึกษาหารือไปแล้วไปยังกรมฯ สมาชิกฯ             
ก็ได้ท้ วงติงว่าการเปลี่ยนแบบจะได้หรือไม่ตามเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจนะครับ                    
ถ้าปรึกษาหารือไปแล้วก็ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้ใช่ไหมครับ เพ่ือนสมาชิกฯ 
ครับทางผู้บริหารก็ได้ยืนยันไปแล้วได้แต่ใช้หลักการและระเบียบตัวไหนผมไม่ทราบนะ
ครับ มีท่านผู้อื่นที่จะซักถามอีกไหมครับ ขอเชิญคุณทิวาฯ ครับ 

นายทิวา  กุฎอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพครับกระผมนายทิวา  กุฎอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ  ผมอยากจะถามว่าแบบที่ทางกรมส่งเสริมฯ 
ตอกเสาเข็มเหมือนกันแต่ท าไมต้องมาเปลี่ยนแบบของเทศบาล ผมดูรายละเอียดแล้วก็ 
๔ ชั้น ๑๒ ห้อง แบบใหม่ที่เทศบาลก าหนดก็ ๔ ชั้น ๑๒ ห้อง ก็ตอกเสาเข็มเหมือนกัน
เราต้องมาเพ่ิมเงินอีก ๑๐ ล้าน อีกครึ่งนะครับ ถ้า ๕ ก็อีก ๕ ถ้า ๑๐ ก็อีก ๑๐                
ทั้ง ๓ รายการที่ผ่านมาผมไม่แน่ใจว่าแบบที่เทศบาลก าหนด ที่กรมส่งเสริมท้องถิ่นเขา
ก าหนดมามันแตกต่างกันอย่างไรครับดูแล้วถ้าตั้งไว้ ๕ ล้าน ถ้าตั้งไว้ ๑๐ ก็มาเพ่ิมอีก 
๑๐  ผิดกันตรงไหนครับ ขอบคุณมากครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เพ่ือนสมาชิกฯ ก็ยังสงสัยอยู่ว่าทางกรมส่งเสริมฯ ก็อนุมัติให้ใช้เงินอุดหนุนมา
ตามแบบแปลนที่สร้างอาคารได้จ านวน ๑๒ ห้องเรียน และทางเทศบาลก าหนดมาก็ให้
สร้างอาคาร ๔ ชั้นตามแบบแปลนใหม่ก็ ๑๒ ห้องเรียน  ก็จ านวนห้องเรียนเท่ากันแต่
จ านวนเงินเพ่ิมขึ้น ๑๐ ล้านบาท เหตุผลอะไรที่ต้องเพ่ิมเงินตรงนี้ ๑๐ ล้าน ที่จะการ
สร้างอาคารเรียน เพราะเพ่ือนสมาชิกฯ ก็ได้สงสัยว่าเขาให้มาแล้ว ๑๒ ห้องเรียนแล้ว
ท าไมเราถึงไม่สร้างแบบของกรมแล้วเรามาแก้ไขแบบแปลนใหม่ ห้องเรียนก็เท่ากัน 
๑๒ ห้องเรียน เพ่ิมเงินไป ๑๐ ล้านกว่าบาท สั้นๆ พอเข้าใจอย่างนี้ครับขอเชิญท่าน



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๒๒ 

นายกฯ ชี้แจงเพ่ือนสมาชิกฯ ครับ 

นายธีระกิจ  หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ              
คือสิ่งหนึ่งวัตถุประสงค์ของการใช้สอยของเราที่จะไปสร้างใหม่ กับที่เขาอนุมัติมาไม่
ตรงวัตถุประสงค์เราจึงใช้งบประมาณอุดหนุนเพ่ิมไปให้ตรงวัตถุประสงค์ที่โรงเรียนที่
เราไปตั้งใหม่ตรงนั้นให้ใช้ประโยชน์สูงสุด ด้วยจริงๆเขาอนุมัติมาเป็นอาคารอนุบาลซึ่ง
เล็กเราย้ายไปอยู่โรงเรียนกีฬาต้องใหญ่จึงให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
นั้นๆ จึงต้องเพ่ิมข้ึนมานะครับ  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางผู้บริหารฯ ได้ชี้ แจงแล้วนะครับว่าการที่ เพ่ิม เงินสร้างใหม่ก็ตาม
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนนั้นๆ นะครับที่จะสะดวกในการใช้งานเพื่อนสมาชิกฯ ท่านใด
จะสอบถาม ต่อขอเชิญได้นะครับ ขอเชิญท่านอาจารย์พรเลิศฯ ครับ 

นายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับกระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ สมาชิกสภา
เทศบาล ท่านประธานฯ  ผมเป็นห่วงเจ้าหน้าที่และท่านนายกฯ ลักษณะของการที่
จะต้องศึกษาในเรื่องของระเบียบในเรื่องของกฎหมายและในเรื่องของหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยค่อนข้างเป็นเรื่องที่ละเอียด ถ้าหากท ามาแล้วไม่ศึกษา
รายละเอียด ไม่ศึกษาให้ถ่องแท้และด าเนินการไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในบางครั้งอาจจะ
ถูกเรียกเงินคืนและเจ้าหน้าที่ก็จะเดือดร้อน ท่านนายกฯ เองก็ไม่เดือดร้อยเท่าไหร่
หรอกครับเรียกเงินคืน เจ้าหน้าที่ เดือดร้อยแต่ท่านนายกฯจะเดือดร้อยตรงที่
ผู้บังคับบัญชาอาจจะถูกปลดจากต าแหน่งได้ เพราะฉะนั้นผมอยากที่จะให้มีการศึกษา
ให้ดีเสียก่อนในทุกๆเรื่องที่จะเข้ามาเพราะถ้าหากว่าศึกษาไม่ดีไม่ถ่องแท้เดี๋ยวจะ
เสียหายเราอยู่ด้วยกันในสภาฯ แห่งนี้ก็ไม่อยากท่ีจะให้เกิดอะไรขึ้นขอขอบพระคุณครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เพ่ือนสมาชิกฯ ก็ยังเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริหารฯ                   
ว่าการใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจนี้นะครับจะต้องศึกษารายละเอียดและหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย ขั้นตอนตรงส่วนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ว่าเขาจะติดต่อ
ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย หลักการการใช้เงินนี้จะถูกต้องเหมาะสมกับ
ระเบียบหรือไม่แต่เพ่ือเป็นห่วงนะครับว่าถ้ามีการผิดพลาดเรียกเงินคืนนี้นะครับ
พนักงานจะต้องรับผิดชอบนะครับ ส่วนนายกฯ ถ้ามีการใช้งานที่ผิดพลาดก็อาจจะถูก
ถึงปลดออกจากต าแหน่งอันนี้เพ่ือนก็ให้ความเป็นห่วงไว้ครับแต่ว่าถ้าด าเนินการให้
ถูกต้องเพ่ือขอร้องให้ด าเนินการตามระเบียบให้ถูกต้องไปก็ไม่มีอะไรมาก มีท่านสมาชิก
สภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้าง หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภา
เทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือจ่ายสมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (ส านักการศึกษา) กรุรายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือจ่ายสมทบเป็น             
ค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (ส านักการศึกษา) ด้วยคะแนน                     
เสียงเอกฉันท์ 

   



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๒๓ 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายสมทบเป็น           
ค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (ส านักการศึกษา) ด้วยคะแนน                  
เสียงเอกฉันท ์

   ระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องญั ตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติม ฉบับที่  ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘                
(ในวาระท่ี ๑) (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ระเบียบวาระที่ ๗  เรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ในวาระที่  ๑ )                
(กองวิชาการและแผนงาน) ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบนะครับ 

นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 ขอน าเรียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ นะครับ ซึ่งจะมีข้อที่
เกี่ยวข้องในบางประเด็นที่จะน าเสนอให้คณะท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทราบนะ
ครับ ข้อ ๔๕ ครับ “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้” ข้อ ๔๕ 
วรรค ๓  “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน
การพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” ข้อ ๔๗ 
นะครับ “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์ จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว” ข้อ ๔๗ วรรค ๒ “เพ่ือประโยชน์แก่
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้” ข้อ ๔๘ นะครับ “ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
สภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตาม
จ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด โดยให้น าวิธีการเลือก
ในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น  กรณีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ  กรณีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ ทั้งนี้  ให้ด าเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่      
สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ” ข้อ ๔๘ วรรค ๒ นะครับ "ให้ประธานสภาท้องถิ่นท า
หนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ" ข้อ ๔๘ วรรค 
๓ นะครับ “ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติ
ตามวรรคหนึ่งให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่สามตามล าดับ” 
ข้อ ๔๙ นะครับ “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง
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๒๔ 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย” ข้อ ๔๙ วรรค ๒ นะครับ 
“ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค า
แปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ” อีกข้อผนวกท้ายก็คือกรณีที่ร่าง
ข้อบัญญัติลงมติไม่รับหลักการ คือข้อ ๕๓ นะครับ “ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ่งที่ประชุม
สภาท้องถิ่นได้ลงมติไม่รับหลักการตามความในข้อ๔๗หรือลงมติไม่ให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติตามความในข้อ ๕๒ ให้ถือว่าร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปเว้นแต่กฎหมาย
จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน" ข้อ ๕๓ วรรค ๒ นะครับ”ห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติที่มี
หลักการอย่างเดียวกันกับร่างข้อบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่งในสมัยประชุมนั้นอีก       
เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตเมื่อเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป"  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารฯอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร       
สุราษฎร์ธานีทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓             
ข้อ ๒๑ การตรางบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมจะกระท าได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ได้รับอนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย หรือมีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้น
ใหม่ทั้งนี้ ต้องแสดงให้ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่าจะจ่ายจากเงิน
รายได้ที่มิได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับหรือจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสินของ
ประมาณการรายรับประจ าปี นั้น 
 ขอเรียนว่าขณะนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการ
รายรับตามเทศบัญญั ติ งบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ .๒๕๕๘ เป็ น เงิน 
๘๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบแปดล้านสี่แสนบาทถ้วน) ประกอบกับเทศบาลมีความ
จ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ และได้ด าเนินการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 จึงเรียนมาเพ่ือได้โปรดน าญัตติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เสนอสภาเทศบาลพิจารณาต่อไป 
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๒๕ 

ค าแถลงงบประมาณ    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานไีดป้ระมาณการรายรับ ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม  ดังนี้  
 รายได้จัดเก็บเอง    
 หมวดภาษีอากร   ๑๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   ๑๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   ๒๐,๔๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 หมวดภาษีจัดสรร   ๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   ๒๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
 รวม    ๘๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานไีดป้ระมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ดังนี้  จ่ายจากงบประมาณ  
  
      งบกลาง    ๑,๒๕๘,๐๐๐.๐๐  บาท 
      งบลงทุน   ๘๗,๑๓๔,๕๐๐.๐๐ บาท 
รวมจ่ายจากงบประมาณ   ๘๘,๓๙๒,๕๐๐.๐๐  บาท 

เทศบัญญัติ 
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  (เพิ่มเติม)          
ฉบับท่ี ๑  ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  ด้าน 
 ด้านบริหารทั่วไป    
          แผนงานบริหารงานทั่วไป   ๑,๕๘๒,๐๐๐  บาท 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม    
          แผนงานการศึกษา   ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
          แผนงานสาธารณสุข   ๑,๑๘๐,๐๐๐  บาท 
          แผนงานเคหะและชุมชน   ๗๙,๓๗๒,๕๐๐  บาท 
 ด้านการด าเนนิงานอ่ืน    
          แผนงานงบกลาง    ๑,๒๕๘,๐๐๐  บาท 
 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   ๘๘,๓๙๒,๕๐๐   บาท 

เหตุผล 
         เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปี  งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  จึงเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม)ฉบับที่ ๑  เพ่ือสมาชิก
สภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติฯ บัดนี้ปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขึ้น เนื่องจากมีรายรับบาง
ประเภทเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับเทศบาล  มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณ
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๒๖ 

การรายรับ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท ท าให้มีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘,๓๙๒,๕๐๐ บาท 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารฯ ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วในการที่มีงบประมาณเพ่ิมเติม
๘๘,๓๙๒,๕๐๐ บาท นะครับ และจะตั้งงบประมาณรายจ่ายรายการอ่ืนทั่วไปที่บริหาร 
รายละเอียดก็อยู่กับเพ่ือนสมาชิกฯ แล้ว ท่านผู้ใดที่จะซักถามก็ขอเชิญได้นะครับ             
จะพิจารณารายใบเหมือนเมื่อครั้งก่อนหรือจะพิจารณาตามรายวาระนะครับก็ขอเชิญ
คุณประจักษ์ฯ ครับ 

นายประจักษ์ หนูแกล้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานฯที่เคารพกระผมนายประจักษ์ หนูแกล้ว สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เป็นรายใบดีกว่าท่านประธานฯ ครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 หากยังมีท่ านผู้ อ่ืนจะพิจารณาอย่างไร  เป็นรายใบหรือรายหน้าหรือ                  
เป็นรายอย่างอ่ืนก็ขอเชิญเสนอได้นะครับถ้าไม่มีก็จะต้องพิจารณากันเป็นรายหน้า
เหมือนเดิม หรือว่ารายแผนงานหรือว่ารายหน้าอย่างไรก็เสนอครับ ขอเชิญอาจารย์           
พรเลิศฯ ครับ 

นายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับกระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ สมาชิกสภา
เทศบาล ท่านประธานฯ ครับ ก่อนที่จะพิจารณาเป็นรายหน้าหรือรายใบผมอยาก
ทราบในเรื่องของรายรับ ในเรื่องของรายรับนั้นในเรื่องการพิจารณาของรายจ่าย
ประจ าปีที่ผ่านไปเราไม่มีรายได้เป็นรายรับจากการพาณิชย์เพราะมันเป็นศูนย์เรามา          
ดูรายรับเพ่ิมเติมจากงบประมาณเพ่ิมเติมรายจ่ายฉบับนี้ เราก็ไม่มีรายรับจากการ
พาณิชย์สถานธนานุบาลเราจะได้รายรับจากสถานธนานุบาลก็สิ้นเดือนกันยายน 
เพราะฉะนั้นหลังจากสิ้นเดือนกันยายน ปิดบัญชีสถานธนานุบาล ผมอยากจะทราบว่า
รายรับตรงนั้นปีหนึ่ งตกประมาณ เกือบ ๒๐ ล้านบาท ไปอยู่ตรงไหนเพราะ                     
ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ก็ไม่มีในงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม แต่ถามว่าพอสิ้น
เดือนกันยายนนั้นรายรับที่จะต้องแบ่งให้เทศบาลตามระเบียบ แบ่งให้จังหวัดฯ              
ตามระเบียบ มันไปอยู่ตรงไหนตามรายรับส่วนนั้น 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เ พ่ื อ น ก็ ส งสั ย ว่ า มี ร าย รั บ ข อ ง ส ถ าน ธน านุ บ าล ว่ าปี งบ ป ระม าณ                    
๒๐ ล้านบาท เงินส่วนนี้มันไปอยู่ที่ตรงไหนนะครับเพราะสิ้นเดือนกันยายนแล้วก็แจ้ง
จัดสรรให้เทศบาลหรือทางจังหวัดนะครับ ถ้าหารายละเอียดตรงนี้เพ่ิมเติมไม่ได้นะครับ
ผมก็ให้เวลา ๑๐ นาที ให้หารายละเอียดแล้วจะได้มาชี้แจงให้เ พ่ือนสมาชิกฯ ได้รับ
ทราบครับ 

 - พัก ๑๐ นาที - 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 หารือกันก่อนนะครับเพราะว่าเราติดขัดเล็ดน้อยนะครับเรื่องรายได้ของโรงรับ
จ าน า เพ่ือนสมาชิกฯ ก็บอกว่ามีรายได้ประมาณเกือบ ๒๐ ล้านบาท รายได้ส่วนนี้ไป
อยู่ที่ตรงไหนที่ว่าไม่ได้เอามาตั้งเป็นงบประมาณตรงส่วนนี้ไว้ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารฯ                
ท าความ เข้ า ใจกั บ เพ่ื อนสมาชิ กฯ  ต่ อ ไป ได้ เล ยครับ  ขอ เชิญ ท่ านน ายกฯ                                  
จะให้ใครชี้แจงท าความเข้าใจก็ได้ 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๒๗ 

 
นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน์ 
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

  
 เรียนท่านประธานฯที่เคารพค่ะดิฉันนางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน์ ผู้จัดการ           
สถานธนานุบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กรณีที่ถามว่างบเฉพาะการที่ไม่ได้รับเงิน
อุดหนุนเพ่ือตั้งโรงรับจ าน าครั้งแรกและอาคารเมื่อด าเนินกิจการโรงรับจ าน าจะ                  
ตั้งจ่ายเองรับเองและมีระเบียบว่าด้วยการตรางบประมาณว่าหากโรงจ าน าด าเนินการ
แล้วรายได้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าก าไรจะต้องส่งให้กับเทศบาล ๓๐% ค่ะ จะเขียนว่า
รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณเฉพาะการในปีงบประมาณเฉพาะการถ้า
เป็นงบประมาณปี ๒๕๕๘ มันจะอยู่ในหมวดรายได้อ่ืนค่ะ ๓๐%  อย่างในปี ๕๘ ต้ังไว้ 
๘,๑๐๐,๐๐๐ ซึ่งจะต้องจ่ายในปีนี้ ในปี ๕๘ คือก่อน ๓๐กันยายน มาจากที่ว่าโรง
จ าน ามีก าไรเกิดขึ้น ๒๒ ล้าน  โดยประมาณนะคะ ก็จะเอา ๒๒ ล้าน นี้ ๓๐% มาตั้ง
ยอดนี้ แล้วเมื่อถึงเวลาจ่ายก็จะต้องจ่ายให้กับเทศบาลอยู่ในหมวดเงินทะนุบ ารุงท้องถิ่น 
๓๐% ค่ะ ตั้ งไว้ในปี  ๕๘ นี้นะคะ อยู่ ในเทศบัญญัติของส่วนสถานธนานุบาล                  
และโรงจ าน าจะตั้งจ่ายประมาณอาทิตย์หน้าคือท าไมต้องจ่ายช้าเพราะโรงจ าน าต้องกู้
เงินจากธนาคารอัตราดอกเบี้ย ๔.๒๕ สตางค์ อยู่ปัจจุบันถ้าเราจ่ายเร็วเราต้องถอน
เงินกู้ออกมาแล้วเราก็ต้องแบกภาระก็คือดอกเบี้ยคือ ๔.๒๕ สตางค์ เพราะฉะนั้นเลย
จ่ายช้าไปนิดหนึ่งค่ะ ส่วนในปีงบประมาณ ๕๙ ก็จะมีเหมือนกันค่ะเพราะจะต้องตั้งไว้
ทุกปีเปิดดูได้เลยค่ะ ปี ๕๙ อยู่ในหน้า ๑/๑ ในส่วนของสถานธนานุบาลนะคะ ใช้ชื่อว่า
รายได้อ่ืนจ านวนเงิน ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใน ๒๗ ล้านเป็นเงินทะนุบ ารุงท้องถิ่น 
๓๐% คือก าไรจากปีปัจจุบันที่ก าลังจะปิดในงบนี้ค่ า ๓๐ กันยายน ถึงจะรู้ว่าเราจะมี
ก าไรเท่าไหร่ในการตั้งไว้ ๘,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท ประมาณการว่าจะต้องส่งในขณะนี้                 
๘,100,000 บาท  มาจากไหน  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

         ผู้จัดการสถานธนานุบาล ได้แจ้งรายละเอียดแล้วครับ ให้ท่านส.ท.ได้รับทราบ
แล้ วครับ  ว่ าค่ า ใช้ จ่ ายอยู่ ในหมวดใด  ค่ า ใช้ จ่ าย เป็ น อย่ างไร ห ากมี เ พ่ื อน                 
ส.ท.จะสอบถามรายละเอียด ขอเชิญ อ.พรเลิศ ครับ  

นำยพรเลิศ  สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

          กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับกระผมนายพรเลิศฯ          
ท่านประธานครับ เงินที่โรงรับจ าน าจ่ายมาให้กับเทศบาลฯในแต่ละปี ไม่ทราบว่าตั้ง
เป็นเงินอยู่ในงบประมาณตัวไหนขอถามเพ่ิมเติมอีกนิด ท าไมไม่กู้เงินของเทศบาลฯ 
เพ่ือไม่ให้โรงรับจ าน าจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคาร ท าไมไม่กู้เงินสะสมของเทศบาลฯ  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

         ขอเชิญ ครับ  ท่ าน เพ่ื อนสมาชิ กสภาเทศบาลฯ  สงสั ยนะครับ  ท าไม              
โรงรับจ าน าต้องเสียค่าดอกเบี้ย ท าไมไม่ขอกู้เงินสะสม ของเทศบาลฯ 

นำยดิษฐำกร ส่งแสง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรคลัง 

          กราบเรียนท่านประธาน และท่าน ส.ท. ส าหรับการตั้งรับของเงินช่วยเหลือ
ท้องถิ่นจากสถานธนานุบาลงบประมาณรายจ่ายทั่วไป เราตั้งรับไว้ในหมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและเงินจากการพาณิชย์ เป็นเงินช่วยเหลือจากสถานประกอบการ             
ปี ๒๕๕๘  เราตั้งรับได้ จากเงินรายได้ ปี  ๕๘ เราตั้งรับได้  ๘ ,๑๐๐ ,๐๐๐ บาท               
นั้นคือค าตอบของประเด็นแรกครับ  



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๒๘ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

          ขอเชิญผู้จัดการสถานธนานุบาลครับ   

นำงศิวนันท์   กุลจิรชัยวัฒน์ 
ผู้จัดกำรสถำนธนำนุบำล 

         ขอบพระคุณท่าน ส.ท.ที่ถามค าถามนี้ เป็นค าถามที่ดีที่สุด เพราะว่าโรงจ าน า
เป็นกิจการที่ช่วยเหลือประชาชน เราคิดอัตราดอกเบี้ยประชาชน ขณะนี้โปรโมชั่น
ปัจจุบัน (คิดดอกเบี้ยอยู่ที่) 
 -ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท คิดดอกเบี้ย หนึ่งสลึง  
 -เกิน ๕,๐๐๐ บาท คิดดอกเบี้ย หนึ่งบาท 
  เพราะว่าเราไม่ได้หวังผลก าไรที่สูงมาก ท าไมเราคิดตรงนี้  เพราะทุกวันนี้เรากู้
เงินมา จากธนาคารเพ่ือการเกษตร ๑๐๐ ล้าน เพราะโรงรับจ าน าเสียดอกเบี้ยให้กับ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรประมาณปีละเกือบ๔ ล้านบาท (ดอกเบี้ย ๔.๒๕ บาท)               
ซึ่งเงิน ๔ ล้าน ถ้าหากเทศบาลฯ มีเงินเหลือให้โรงจ าน ากู้แล้วให้กู้ เราก็ต้องผ่านสภาฯ 
อนุมัติ เราจะให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับที่กู้กับธนาคาร จะคิดให้เท่ากันหลังจากเอาเงิน
ก้อนนี้มา ผลจากรายได้ท าให้มีรายได้เกิดขึ้นอีก จะไม่ต้องเสียให้คนอ่ืนเลย หากเราเอา
เงินก้อนนี้  รายได้ก็จะส่งให้เทศบาล ๓๐%  หากเกิดมีความเป็นไปได้ก็ ขอความกรุณา
ให้โรงจ าน ากู้เงิน เพราะผลประโยชน์เกิดกับเทศบาลผลประโยชน์ก็จะเกิดกับเทศบาล
และประชาชนในเขตเทศบาลฯ  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผู้จัดการสถานธนานุบาล  กล่าวหากกู้เงินกับธนาคารก็ต้องเสียดอกเบี้ย               
หากประสงค์จะขอกู้เงินกับเทศบาลฯ ต้องขอมติจาก สภาแห่งนี้ 

นำยพรเลิศ  สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

          เงินที่ตั้งรับไว้ ๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ทราบว่าตั้งรับไว้ในหมวดไหนเงินสะสม
หรือหมวดไหน อีกเรื่องในการกู้เงินสะสม ให้ปรึกษาหารือกับท่านผู้บริหารฯ และ            
ขออ านาจจากสภาเพ่ือจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้กับธนาคารและเพ่ือเทศบาลจะได้
ดอกเบี้ย ได้รายได้เพ่ิมเติม  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

        ท่าน ส.ท.สงสัยว่าเงินอยู่ในหมวดไหน ตามท่ี ท่านผอ.คลังอธิบายนะครับขอเชิญ 
ผอ.ส านักการคลัง อธิบายท าความเข้าใจอีกครั้ง 

นำยดิษฐำกร ส่งแสง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรคลัง 

          กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่าน ส.ท. ส าหรับเงินช่วยเหลือจาก
สถานธนานุบาล ๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท เราตั้งรับไว้ในหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์ เราตั้งไว้ ๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้รายรับตัวนี้ก็ยังไม่ได้รับ ซึ่งสมมุติ
ว่ารับมาช่วงปลายเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ตัวนี้จะเป็นรายได้ของเทศบาล และเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ จะปิดบัญชีนะครับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณปกติรายรับทุกหมวดทุก
ประเภท ถ้าหากรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจะตกเป็นเงินสะสมนะครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

         อ.พรเลิศ ครับ ผอ.คลังก็ชี้แจง แล้วนะครับว่าเป็นเงินในหมวดไหน เป็นเงิน
สะสมนะครับ หากมีอะไรมีอะไรสอบถามต่อได้นะครับ มีเพ่ือนเสนอแนะมาครับว่าการ
พิจารณางบประมาณเพ่ิมเติม พอเข้าใจกันนะครับ ว่าการพิจารณางบเพ่ิมเติมต้อง
พิจารณาเป็นรายหน้าและมีหลายหน้า เวลาก็กระชั้นชิดมาแล้วนะครับ  

            



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๒๙ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเปิดประชุมต่อ ขอพิจาณางบประมาณ รายจ่ายมีสท.บ้างท่าน เพ่ือนเสนอ
มาว่าพิจาณาเป็นรายใบ นะครับเริ่มพิจารณามาจาก  หน้า ๑/๕ หากมีข้อสงสัย              
เชิญสอบถามได้นะครับ ขอเชิญครับ คุณนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์  

คุณนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

           กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ หน้า ๑/๕โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
ตั้งไว้จ านวนเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท ป้ายนี้อยากจะขอสอบถาม อยากสอบถามผู้บริหาร
ของเทศบาล หากจะประชาสัมพันธ์เวลาจะประชาสัมพันธ์  เฉพาะกิจกรรมของ
ผู้บริหาร ของเทศบาล อยากฝากผู้บริหารว่ากิจกรรมที่ เพ่ือนสมาชิกอะไรที่เป็น
ประโยชน์ของเทศบาลยกตัวอย่างเช่น  คุณทิวาฯ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ เทศบาลได้
แข่งขันได้รับถ้วยมานะครับท่านควรประชาสัมพันธ์บ้างเรื่องนี้ผมขอฝากไว้ด้วยนะครับ 
ควรจะประชาสัมพันธ์การท าความดีเรื่องต่างหากป้ายเป็นของเทศบาลฯ และอีกเรื่อง
เกี่ยวกับเฟสบุ้ค ซึ่งเฟสบุ๊คเป็นของเทศบาลที่สื่อการท างานของผู้บริหารของเทศบาลฯ
สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ได้มีการลงภาพในเฟสบุ๊ค หัวข้อ             
การจัดงานเลี้ยงแล้วมาลงภาพในเฟสบุ๊คของเทศบาลฯหากท่านอยากลงภาพควรลงใน
เฟสบุ้คส่วนตัวนะครับ  

คุณนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

        ผมฝากคนที่ลงภาพในเฟสบุ๊คครับ เฟสของเทศบาลฯ หากลงควรมีประโยชน์ 
หากท่านท างานตามหน้าที่ไม่ ว่าอะไรหรอกครับ หากไปท างานควรลงชาวบ้านจะได้รับ
รู้หากท่านไปท างานด้วยหน้าที่ แต่กิจกรรมส่วนตัวไม่ควรลง อย่าเอาของหลวงไปลงมัน 
อยากฝากไว้ อาจจะไม่เกี่ยวกับป้ายฯแต่เกี่ยวที่เป็นเรื่องประชาสัมพันธ์ ภาพรวมของ
เทศบาล ผมขอพาดพิงถึงท่าน ประธาน นะครับไม่ค่อยเห็นเวลาท่าน  ส.ท. ท าความดี
ฝากเรื่อง เฟสบุ๊ค ของส านักปลัดฯ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ได้เอาเฟสบุ๊ค                  
ของส านักปลัดหากท่านอยากลง ท่านลงเฟส ส่วนตัวผมอยากจะถามว่าท่านเอาไปลง
ได้ไหมครับหากท างานในหน้าที่ผมไม่ท้วงติงนะครับ แต่กิจกรรมส่วนตัว ผมขอฝากด้วย
นะคะ เป็น เรื่ องของการประชาสัมพันธ์  รูปประธานสภาท่านประเสริฐครับ               
ท่านด ารงต าแหน่ง ๔ ปี แล้วนะครับไม่เคยละนะครับรอบนี้ขอฝากนะครับเอารูปของ
คุณทิวาฯ ลงด้วยครับ ท่านได้ท าผลงานกับเทศบาลของเรา ขอบคุณมากนะครับ  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนส .ท . เป็นห่ วงครับ  เรื่องหากมีป้ ายประชาสัมพันธ์  ก็ฝากเรื่อง
ประชาสัมพันธ์ ควรให้ทั่วถึงเรื่องดีภาพกิจการดีๆ ควรลงประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน 
ขอเชิญครับท่านนายกฯครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ขอบคุณมากที่ท่าน ส.ท. ให้เกียรติพูดถึงครับส่วนเรื่องการลงเฟส ผมก็ไม่
ทราบนะครับ แต่ผมจะไปปรับปรุงนะครับ กราบเรียนเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ท่านคง
จะไม่เห็น ส.ท.ทิวาฯ ครั้งที่ได้ถ้วยรางวัล ผมลงภาพให้แล้ว ไม่ว่าใครหากท าความดีมา
ผมลงให้นะครับ ป้ายที่สี่แยกวัดโพธิ์ได้ลงให้แล้วนะครับแต่หากกิจการสภา ไม่ทราบจะ
ลงตรงไหนครับ ท่านบอกมาว่าจะให้ลงตรงไหน หน้าที่กิจการสภา ลงตรงไหน จะเรียน
เกี่ยวกับป้ายประชาสัมพันธ์จากเมื่อท่านส.ท. ทิวาฯ ท าความดีมานะครับ หากท่านท า
ความดีมาผมลงให้นะครับ แต่หากจะเอากิจกรรมสภา ทั้งหมด บอกหน่อยครับให้ลง
ตรงไหนครับ รอบที่แล้วได้รับถ้วยรางวัลผมลงให้ กิจกรรมนักเรียนผมลงให้นะครับ 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๓๐ 

หนังสือฯ ประจ าเดือนก็ลงให้แล้วนะครับ หากไม่เชื่อถาม ท่านส.ท. ทิวา ฯ ได้เห็นป้าย
ไหมครับขอแก้ตัวนะครับ ผมยื่นยันได้นะครับ ผมได้ลงให้แล้วครับ 
 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

 คงเข้าใจแล้วครับ เชิญครับคุณนัฐพงษ์ฯ 

คุณนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ตามที่ท่านผู้บริหาร บอกว่ายังไม่
เห็นครับเรื่องของเฟสบุ๊ค ขอให้ท่านลองไปค้นหาข้อมูลภาพนะครับ เมื่อวันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๒ น. ส านักปลัดเทศบาล เขียนว่ารูปในอัลบั้มภาพ 
บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ ทีมคนดี ๒๕๕๘ ทั้งหมดมีรูปนะครับ ลองท่านเค้นหา
ข้อมูลภาพนะครับเจอแน่นอนนะครับ เดี่ยวผมจะงานเลี้ยง ส านักปลัดฯ ลงเฟสให้ด้วย
นะครับ ที่ผมพูดเป็นกรณียกตัวอย่าง เป็นสื่อของเทศบาล หากท ากิจกรรมเพ่ือสังคม 
เพ่ือส่วนร่วมผมจะไม่ว่าอะไรหรอกครับ  ที่ผมมาพูดเพ่ือให้ท่านทราบ กรณีที่ลูกน้อง
ท่านเอารูปไปลงนะครับ ตัวท่านเองประชาชนจะมองท่านไม่ดีนะครับ ผมอยากถามว่า
ท าได้ไหมครับ หากท าแบบนี้ ผมอยากถามท่าน รองปลัดฯ สุริยะครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

        ท่านผู้บริหาร บอกแล้วว่าไม่ทราบ คงไม่ต้องให้ท่านรองสุริยะฯ ยืนยัน หรอกนะ
ครับท่านผู้บริหารฯ ยื่นยันว่าไม่ทราบ ผมขอนะครับไม่ต้องมายืนยันหรอกนะครับ ก็
รู้อยู่ว่าลงได้ หรือไม่ การท างานแบบนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าการท างานแบบนี้ลงได้หรือไม่ได้ 
ท่านสท.นัฐพงษ์ฯ ก็ทราบอยู่แล้วว่าลงได้หรือไม่ได้นะครับ ผมขอนะครับ มีท่านผู้อ่ืน
ซักถามอีกไหมครับ หน้า ๑/๕ หากไม่มีขอผ่านนะครับ ขอเชิญครับคุณประจักษ์ฯ 

นำยประจกัษ์ หนูแกล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

         ผมอยากถามว่า โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ที่ตั้งงบประมาณ มา
นั้น ไม่ทราบตั้งตรงไหนบ้างครับที่สี่แยก หน้าเทศบาลใช่ไหมครับ มีหลายที่ใช่ไหมครับ
ที่ถามเพ่ืออยากทราบว่าติดตั้งที่ตรงไหนบ้างนะครับ ขอบคุณมากนะครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

        มีท่านผู้อ่ืนอยากซักถามอีกไหมครับ  เชิญคุณจรวยครับ 

นำยจรวย คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

           ผมสงสัยในส่วน โครงการห้องน้ าสาธารณะ ที่ศาลหลักเมือง ไม่ทราบว่าสร้าง 
และตั้งตรงไหนครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

          กราบเรียนท่านประธาน โครงการห้องน้ าสาธารณะ ตั้งที่ใต้สะพาน  
(ข้างศาลหลักเมืองฯ) ที่ห้องน้ าเก่าครับ   

นำยจรวย คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

          ผมสอบถามครับ ว่าสร้างตรงนั้น(ใต้สะพานฯ) ต้องใช้หลังคาไหมครับเนื่องจาก
มีสะพานที่ด้านบน  

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

         โครงการห้องน้ าสาธารณะ ตั้งที่ใต้สะพาน (ข้างศาลหลักเมืองฯ) สร้างด้านหน้า
ครับ ขยับออกมาหน่อยนะครับ มาด้านหน้า ครับสร้างแบบมีหลังคานะครับ (ที่มีแม่ค้า
ขายของครับ) สร้างแบบมีหลังคาครับ   ขยับมาด้านนอกจากที่ประชาชนขาย               
ของตรงนั้นนะครับ 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๓๑ 

 
 

นำยจรวย  คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

          ผมสอบถามครับ ว่าสร้างตรงนั้นต้องใช้หลังคาไหมครับเนื่องจากมีสะพานที่
ด้านบนไม่ทราบว่ามีใครจะไปดูแล ห้องน้ าไหมครับเนื่องจากเห็นประชาชนไปเช่าขาย
ของนะครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

       น าเรียนว่าเทศบาลฯดูแลครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

         ท่ านนายกฯบอกแล้วนะครับ  ว่า เทศบาล ดูแล  นะครับขอเชิญครับ                   
คุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง  ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

          ผมมีข้อสงสัย ว่าท าไม วัสดุหลักๆในการน ามาก่อสร้าง นะครับว่า ท าไม แต่ละ
โครงการราคาไม่เท่ากันละครับ มาจาก ส านัก/กองเดี่ยวกัน ผมขอยกตัวอย่างนะครับ  
เช่น งานก่อสร้างห้องน้ าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัดโพธิ์นิมิต) นะครับ ห้องน้ าใต้สะพาน
คือ 
 ๑. ท าไมราคาทรายถมไม่เท่ากัน 
 ๒. ไม้แบบราคาไม่เท่ากัน ยกตัวอย่างท่ีในเทศบัญญัติ  
ที่มาจากส านักเดียวกันแต่ราคาไม่เท่ากันนะครับไม้แบบคอนกรีต การขุดดิน ผมเรียน
ถามในส่วนนี้นะครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือน สท. สงสัยว่าท าไม มาจาก ส านักเดียวกัน ท าไมราคา ต่างกัน ครับ 

นำยจำรึก   วงศ์วำนิช 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรช่ำง 

          ครับส าหรับข้อสงสัย ของท่าน สท.ราคาทราย ท าไมแต่ละโครงการฯ ราคาไม่
เท่ากัน ทั้งที่มาจากส านักเดียวกันส าหรับลักษณะการประมาณราคา ผมขอเรียนให้
ทราบ ว่าโดยหลักการแล้ว เรายึดถือราคาจากกรมบัญชีกลางเป็นหลัก ซึ่งเป็นราคา
ท้องตลาดแต่ในท านองเดียวกันในส่วนของในระดับจังหวัด ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบ
ราคากลาง ก็มีความเห็นในการจะตั้งราคากลางในการตั้งราคาวัสดุบ้างอย่าง  ที่อยู่ใน
พ้ืนที่นั้น จ าเป็นต้องหาราคาจากในท้องถิ่นก่อนราคาทราย ต้องค านวณ ค่าระยะทาง
ค่าขนส่ง เพ่ือจะมาเป็นตัวก าหนด มาตรฐานที่ราคาพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ ก็คือ อีกหนึ่ง
ราคาหนึ่ง สองอย่างนี้จะคลาดเคลื่อนกันจะไม่เท่ากันแต่เมื่อในการก าหนดราคาครั้ง
สุดท้าย คณะกรรมการก าหนดราคากลางจะมาประชุม น าข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ 
และก็ใช้ในราคาเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในขั้นแรกที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการนั้น แต่ละส่วน 
จะท าตามหน้าที่ของตัวเอง เพ่ือเจ้าหน้าที่จะด าเนินการตามหน้าที่ของตัวเอง ต่อไป 
หากมีการปฏิบัติจะมีราคาเท่ากันทั้งหมดครับ  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ผอ.ส านักการช่าง ก็ได้ชี้แจงว่าราคาที่มันไม่เท่ากันเพราะอะไร จากราคา
มาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ กับราคาอ้างอิง แต่ว่าเพ่ือนสมาชิกจะถามต่อก็เชิญครับ      
เชิญครับคุณส าเริง 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๓๒ 

นายส าเริง ไพฑูรย์  
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ที่ผมถามไปเพราะผมสงสัยที่ว่า
ส านักช่างอยู่ชั้น๓ช่างสุขาภิบาลอยู่ชั้นล่างแต่พอเดินลงไป ๕๐ เมตรราคาเปลี่ยนแล้ว
ครับ ราคากลางเปลี่ยน ราคาไม้แบบเปลี่ยน ราคาคอนกรีตเปลี่ยน และค่าแรงก็เปลี่ยน
อีกผมละงงตรงนี้แหละครับ ถ้าอยู่คนละส านักกันเราไม่ว่าครับ แต่ราคากลางเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี ถ้าเป็นส านักช่างเป็นผู้ออกแบบ เป็นผู้ค านวณราคา ก็ต้องเป็นราคา
เดียวกันครับ ไม่ว่าท่านไปเอาทรายมาจากที่ไหนท่านก็ต้องตั้งราคาเดียวกันครับใน
บัญชีราคากลางมีหมดครับ นี่ผมก็ยังมีอยู่ครับ ที่ผมได้ถามตรงนี้แหละครับ แล้วพอไป
งานท่อระบายน้ าราคาทรายถมราคาทรายหยาบถูกกว่าราคาทรายงานก่อสร้างอีกครับ 
ซึ่งผมงงตรงนี้แหละครับ พอราคาไม้แบบของงานท่าระบายน้ าราคาตารางเมตร               
ละ ๑๒๐ บาท แต่พอมาเป็นอาคารอย่างห้องน้ าใต้บันได อย่างที่ท่านจรวยฯว่าเมื่อ
สักครู่นี้ สามร้อยกว่าบาท ซึ่งมันก็อยู่ในพ้ืนที่เดียวกันเขตเทศบาลด้วย กันครับท่าน
ประธานครับ หรือว่าซื้อไม้แบบจากบ้านนาสารกับบ้านดอน ราคาขนส่งไม่เท่ากัน             
ผมสงสัยตรงนี้แหละครับ ปรับให้มันเท่ากันสักทีเถอะครับ เราพูดกันมานานแล้ว             
ในส านักเดียวกันครับ วัสดุหลักท่ีเราใช้ในงานก่อสร้าง ๑ เหล็ก ๒ ไม้แบบ ๓ คอนกรีต 
๔ ทราย ของสี่ห้าอย่างพวกนี้คือวัสดุหลักในการก่อสร้าง ก าหนดราคาให้เท่ากันแล้ว
พิ ม พ์ แจกทุ กส านั ก /กอง เลยครับ  แล้ ว เอาไปตั้ ง ไว้ ใต้ กระจกบน โต๊ ะครับ                             
หากถึงเวลาท าราคากลางจะได้ทราบว่าทรายคิวละเท่านี้ คอนกรีตเท่านี้ แต่พอเราเปิด
เรื่องไปด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรากฏว่าไม่มีผู้มาซื้อแบบ เพราะหลายๆงานหลายๆ
โครงการของเทศบาลที่เราต้องไปขอร้องให้เค้ามาซื้อแบบเพ่ือไปท า เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้ประชาชน อย่างงานท่อระบายน้ าครับ เหมือนจะต้องยกมือ
ไหว้ผู้รับจ้างหลายๆเจ้าว่าช่วยหน่อยชาวบ้านเค้าเดือดร้อน งานจึงได้ออกมาอย่างนี้ 
ราคาออกมาอย่างนี้ท างานไม่ได้ครับ บางเรื่องบางราวปริมาณงานก็ขาดไป แล้วราคา
พอเราถาม นี่ครับราคากลางของพาณิชย์ แต่ราคากลางมันต้องเท่ากันทุกอย่างครับ
งานก่อสร้าง อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ วัสดุหลักในการก่อสร้างมีไม่ก่ีอย่างนะครับ รอบนี้ผม 
ผมถามเป็นรอบที่ห้าที่หกแล้วในปีนี้นะครับ แล้วต่อไปผมจะไม่ถามแล้ว ถ้าผิดไปก็
ขอให้ผิดไปอย่างนี้แหละครับ เดี๋ยวพอว่าประชุมสภาเสร็จ มีบันทึกประชุมสภาส่งไปให้
หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเค้าดูเค้าก็รู้แล้วว่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เป็นเทศบาลขนาดใหญ่แล้วท าประมาณการออกมาแบบนี้เหรอครับ ผมอายเค้าครับ
ท่านประธานครับ ขอบคุณมากครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ก็ติติงว่าราคาวัสดุคลาดเคลื่อนหลายรายการ     
เราดูรายละเอียดที่เค้าส่งมาให้ด้านหลัง เค้าก็จะระบุมาชัดเจน ทีนี้เพ่ือนสมาชิกก็ท้วง
ติงมาว่าความแตกต่างในส่วนนี้น่าที่จะให้เท่ากัน ผมก็คิดว่าในส่วนนี้ถ้าท าให้เท่ากันก็
ให้ผอ. ส านักช่างก าหนดราคาตามกระทรวงพาณิชย์ก าหนดมา แล้วก็ไปพิมพ์มาว่ามีกี่
อย่าง ราคาเท่าไหร่ต่อคิว หรือว่าต่อลูกบาศก์เมตรอย่างนี้ แล้วก็ส่งให้ช่างผู้ประมาณ
ราคาทุกท่านครับ ปีนี้ก็เดือนหนึ่งเราก็ท าแค่ครั้งเดียว ถ้าราคาไม่เปลี่ยนแปลงเราก็ไม่
ต้องแก้ไข ใช้ใบเดิมต่อไป อย่างนี้การประมาณราคาก็จะสะดวกขึ้นและราคาก็จะได้
เป็นมาตรฐานอย่างเดียวกัน ผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ มีท่านผู้อ่ืนที่จะซักถาม



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๓๓ 

อีกไหมครับ ขอเชิญครับคุณนัฐพงษ์ครับ 
 

นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์  
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี หน้าที่ ๒/๕ นะครับ โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า
และแสงสว่างบริเวณสายปากน้ าจ านวน ๙,๗๘๒,๐๐ บาท  คือเท่าที่ผมดูในร่างมัน
เพ่ิมเติมนะครับ คือผู้บริหารจะมีโครงการเกี่ยวกับไป LED หรือไฟกวางโจว ไฟ LED 
ทั้งหมดลักษณะแตกต่างกันออกไป ผมอยากจะถามว่า LED ผมไม่ค่อยมีความรู้นะครับ 
เลยถามนะครับว่า เส้นปากน้ ามันมีทั้งกิ่งเดี่ยวลักษณะ ๑๕๐ วัตต์ แต่พอไปดูรายการ
อ่ืนนะครับ วัตต์มันต่างกันนะครับ ผมอย่างจะทราบว่าวิธีช่างเวลาติดแสงสว่างลอง
ย้อนกลับไปดูหน้า ๑  ครับ LED ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์  พอมาหน้า ๒/๕ LED 
เหมือนกันครับ ๑๕๐ วัตต์ เวลาเขียนสเปคต่างๆแสงสว่างหรือว่าเส้นปากน้ ามันมืด 
หรือถนนบ้านดอนมันสว่างกว่าเลยต้องใช้วัตต์น้อยกว่า หรือว่าเพ่ือให้เข้าระเบียบแบบ
ไหนยังไง อยากถามท่านประธานครับว่าลักษณะการตั้งแบบนี้ ถ้ามัน LED เหมือนกัน
แต่วัตต์ต่างกัน มันยังไงเพราะผมไม่มีความรู้เรื่อง LED ผมไม่ได้ไปกวางโจว นี่เป็น
นวัตกรรมใหม่แถวกวางโจวเค้าท ากันเยอะ เพราะว่าวัตต์ไม่เท่ากันแต่โครงการ LED 
เหมือนกัน ลองสังเกตดูนะครับเรื่อง LED ผมไม่มีความรู้จริงๆครับ ให้ทางช่างที่เขียน
เข้ามาชี้แจงหน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 โครงการเสาไฟฟ้า LED วัตต์ไม่เท่ากันแสงสว่างก็ไม่เท่ากัน ทีนี้เพ่ือนสมาชิก
สภาเทศบาลฯสงสัยว่าท าไมถึงใช้วัตต์ไม่เท่ากันแสงสว่างก็ไม่เท่ากัน ถ้าว่ามีผู้ที่ชี้แจงให้
เพ่ือนสมาชิกท าความเข้าใจได้ ก็ขอเชิญครับ 

นายธีระกิจ หวังมุทติากุล 
นายกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานเทศบาลฯและเพ่ือนสมาชิกเทศบาลฯครับ ความจริง
โครงการที่หน้าสนามเทศบาลผมต้องการให้มันสว่างกว่าเดิมจึงได้ก าหนดมาไม่น้อยกว่า 
๒๐๐ วัตต์ ส่วนโครงการเส้นปากน้ าได้ก าหนดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ พอเวลาเขียนเข้า
ไปจริงอาจจะ ๒๐๐ วัตต์ก็ได้ แต่นี่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ เดี๋ยวก็คอยช่างที่เขียนเข้ามา 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 คุณนัฐพงษ์ครับ ท่านนายกก็ชี้แจงไปแล้วเรื่องวัตต์เข้าใจหรือไม่เข้าใจยังก็ถาม
ต่อได้ เชิญครับ 

นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์  
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงมาครับ แต่ละ
พ้ืนที่หรือท่านต้องการให้สว่างครับ ผมอยากทราบว่าท่านเอาอะไรวัดครับว่าตรงไหน
มืดถึงตั้ง ๑๕๐ วัตต์ตรงนี้สว่างกว่าตั้ง ๒๐๐ วัตต์เพราะเวลากลางคืนมืดเหมือนกัน แต่
มันเขียนไม่เหมือนกันครับ ให้ช่างตอบดีกว่าครับ คือท่านบอกว่าตรงนี้มันมืด ไม่มืดไม่
ติดหลอกครับผมเข้าใจ ไฟไม่มืดไม่ติดแน่หลอดไฟ นี่เขียนเข้ามามันไม่เท่ากันครับผม
เกิดข้อสงสัย จึงอยากจะถามว่าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์กับ ๒๐๐ วัตต์ ซึ่งเป็นหลอด 
LED เหมือนกันครับ ท าไมเขียนไม่เท่ากันครับ ซึ่งถ้าเกิดพ้ืนทีตรงเทศบาลมืดกว่า กับ
ตรงถนนเส้นปากน้ ามืดกว่า ท่านวัดตรงไหนครับว่า มืดกว่าใช้ ๑๕๐ วัตต์ไม่น้อยกว่า 
๒๐๐ วัตต์ ท าไมไม่เขียนสเปคเดียวกันครับ ยังไงก็ขอให้ช่างที่เขียนเข้ามานี้ตอบหน่อยครับ 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๓๔ 

 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญครับใครที่จะชี้แจงนะครับ การใช้ไม่เท่ากันของวัตต์ของ LED เอาค่า
อะไรมาวัดว่าตรงไหนมืดกว่าหรือตรงไหนมีแสงสว่างกว่าที่ใช้วัตต์ไม่เท่ากันนะครับ           
ขอเชิญคุณส าเริงเชิญครับ 

นายส าเริง ไพฑูรย์  
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ขอบคุณมากครับ ได้ตอบครั้งเดียวเลยครับไอ
เรื่องตัวนี้ครับ หน้า ๒/๕ ในโครงการสุดท้ายเป็นของโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและแสง
สว่างบริเวณเขื่อนแม่น้ าตาปีถนนบ้านดอนนะครับ ในส่วนนี้เพื่อจะเป็นค่าการติดตั้งเสา
ไฟฟ้ากิ่งโคมคู่หลอดไฟชนิด LED ความสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตรจ านวน ๒๕ ต้นตรงนี้ไม่
มีรายละเอียดของแสงสว่าง ว่าแสงสว่างขนาดเท่าไหร่นะครับ ไม่ทราบว่าใช้แสงสว่าง
ขนาดกี่วัตต์ ในรายละเอียดส่วนนี้ ถ้ายังไงก็ดูให้เรียบร้อยด้วย จะเพ่ิมยังไงก็ได้ให้มัน
ท างานได้ ฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีไหมครับที่จะตอบคุณนัฐพงษ์ว่าเอาค่าอะไรมาวัดว่าตรงไหนมืดกว่าสว่างกว่า 
พอที่จะชี้แจงได้ไหมครับ ถ้าว่าชี้แจงไม่ได้ก็ขอให้ปรับลดลงเท่ากัน เชิญครับ 

นายสมศักดิ์ ทวีทอง 
นายช่างไฟฟ้า ๖ ว 

 เรียนประธานสภา สมาชิก แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านครับผม เริ่มจากโครงการ
แรกโครงการปรับปรุงไฟฟ้าบริเวณสนามหน้าเทศบาล เนื่องจากสนามเทศบาลใช้ใน
กิจกรรมการวิ่งเพ่ือออกก าลังกายแล้ว ยังมีความจ าเป็นในการใช้เล่นฟุตบอลของ
ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการสนาม จึงมีความจ าเป็นต้องใช้ก าลังวัตต์ของหลอดไฟฟ้า 
LED วัตต์เพ่ือให้แสงสว่างส่งไปยังสนามด้วยครับ ในรายการที่ ๒ โครงการติดตั้งเสา
ไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายปากน้ า เป็นชนิดกิ่งเดี่ยวความสูงไม่น้อยกว่า ๙ เมตรโคมไฟ
ชนิด LED เราใช้ค าว่าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ต้องใช้ส าหรับ
ถนนสายหลักทดแทนหลอดไฟเก่าที่ว่าค่าวัตต์เท่ากับ ๒๕๐ วัตต์ตามมาตรฐานครับผม 
ส่วนในโครงการที่ ๓ โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณริมเขื่อนแม่น้ าตาปี จุดนี้
ได้ก าหนดในแบบเนื่องจากว่าวัตต์ของโคมไฟกิ่งคู่ไม่เท่ากัน จึงไม่ได้ก าหนดไว้ในเทศ
บัญญัติ กิ่งสูงใช้ ๑๐๐ วัตต์กิ่งต่ าใช้ ๕๐ วัตต์ตรงนี้ก าหนดในแบบครับผม ขอบคุณครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 คุณนัฐพงษ์ เขาก็ชี้แจงพอที่จะเข้าใจครับ ถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามต่อได้ครับ 

นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์  
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ตามที่ได้ชี้แจงคือ ช่างบอกว่าตรงหน้า
เทศบาลต้องการแสงกสว่างเพ่ือเล่นกีฬาผมก็เห็นดีว่าเด็กจะได้ออกก าลังกายกลางคืน
ได้ เข้าใจครับเหตุผลแบบนั้น ส่วนเส้นบางกุ้งตามที่ชี้แจงคือเพื่อให้แสงสว่างเหมือนกัน           
แต่ว่าผมก็ฝากได้ด้วยและกันเรื่อง LED ตามที่ผู้บริหารคลอด LED เยอะมากผมพูด
ตามตรงตั้งแต่ร่างปี ๒๕๕๙ จนถึงเงินเพ่ิมเติม LED เยอะมากเลยท่านระวังไฟจะช็อต 
เพราะไม่รู้ว่าคุณภาพ LED จะดีจริงรึป่าว ใช้ได้เกิดประสิทธิภาพ มันสวยงามครับ ที่
ไหนมีไฟแมงเม่าเข้าไปแน่ครับมันก็เหมือนกันครับ แต่ท่านติดไปแล้วมันต้องค านึงครับ
ว่าผลดีท่านได้ใช้งบประมาณไปเยอะถ้าได้แสงสว่างต่างๆมันคุ้ม ท่านเป็นผู้บริหารผมรู้
ว่าท่านไม่ท าให้เดือดร้อนอยู่แล้ว แต่ที่ผมพูดก็เพ่ือจะให้การด าเนินการของเทศบาลนั้น 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๓๕ 

เพราะว่าเรื่องไฟนั้นผมไม่รู้เท่าไหร่ แต่ที่ถามเพ่ือว่า อย่าเช่นโครงการริมเขื่อนแม่น้ าตา
ปีไม่ได้ก าหนดวัตต์ไว้อีก พอไม่ก าหนดวัตต์ไม่มีใครทราบหรอกครับว่าเดี๋ยวจะไปเขียน
ไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ วัตต์ ๒๐๐ วัตต์ ๓๐๐ วัตต์ เพราะว่าไม่สามารถก าหนดได้ว่าท่านจะ
ติดกี่ต้น ต้นสูงเท่าไหร่ แต่นี่ตามที่ท่านตอบมาว่าไม่น้อยกว่า ๗ เมตร ๒๕ ต้นที่จริงมัน
ก็ต้องก าหนดวัตต์ได้อยู่แล้วแต่นี่ก็ไม่ก าหนัดวัตต์มาอีก ทีหลังท่านใส่รายละเอียดเข้ามา
เลย ถ้าดูแล้วมันไม่เท่ากันผมก็ต้องถาม ผมไม่ได้ไปกวางโจวหรอกครับ หัวหน้าที่ไป
กวางโจวทั้งหมดอาจจะเข้าใจ ยังไงก็ฝากด้วยนะครับ ช่างโดยเฉพาะผอ. ส านักช่างผม
ว่าท่านไม่มีความรู้ท่านไม่ได้ไปกวางโจว ยังไงก็ช่วยกันตรวจสอบด้วยดูแลหน่อยครับ 
คือผู้บริหารชุดนี้ท าแต่เรื่อง LED เป็นหลัก ผมบอกไว้เลยครับว่าเมื่อถึงขึ้นตอนจัดซื้อ
จัดจ้างอย่าไปท าให้พวกที่จะซื้อจะจ้างหนักใจครับ ผมแว่วๆมานะครับผมไม่รู้จริงเท็จ 
เพราะเรื่อง LED คนที่ไปกวางโจวเท่านั้นถึงจะรู้ดีที่สุด ท่านรองสุฟ้างไม่รู้หรอก               
ขอโทษนะครับท่านรองไม่รู้หรอกเพราะท่านไม่ได้ไปกวางโจวด้วย ยังไงก็ฝากด้วยครับ 
ขอบคุณมากนะครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีท่านผู้อ่ืนที่ยังสงสัยอีกไหมครับ เชิญท่านประจักษ์ครับ 

นายประจักษ์ หนูแกล้ว  
สมาชิกสภาเทศบาล 

 นี่ก็สงสัยอีกครับท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ผมสงสัยว่าเส้นปากน้ ามี            
เสาไฟ ๒๐๐ ต้นฟุตบาทตลอดรึยังครับ แล้วท่อระบายน้ าท าตลอดรึยัง แล้วตั้งเสาไฟ
ยังไงได้ผมนึกไม่ออก เพราะมันต้องอยู่ในกรณีฟุตบาทเรียบร้อยแล้ว ท่อระบายน้ า
เรียบร้อยแล้วถึงจะติดตั้งไฟส่องสว่างได้ แต่เมื่อฟุตบาทเส้นปากน้ าผมจ าได้ว่ามันไม่
ตลอดแนว และยังมีคูน้ าเปิดอยู่บ้างท าได้ป่าวไม่ทราบครับ สวยงามเหมาะสมหรือไม่ 
หลายเรื่องครับเส้นนี้ ฝากท่านประธานดูด้วยครับ ถ้าฟุตบาทไม่เสร็จตั้งยากครับ ฝากดู
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ยังมีเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯสงสัยว่าฟุตบาทเส้นปากน้ า กับจ านวน              
เสา ๒๐๐ ต้นนั้นฟุตบาทสร้างเสร็จเรียบร้อยยัง ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงให้เพ่ือน
สมาชิกรับทราบ ขอเชิญเลยครับ 

นายธีระกิจ หวังมุติตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯครับ คือ
ตอนนี้ท่อระบายน้ าก็มีตลอดเรียบร้อยแล้วนะครับ และตอนนี้เสาไฟเราก็มีตั้งไว้แต่ว่า
ช ารุดทรุดโทรม เราก็ได้ท าโครงการใหม่ครอบแนวเดิมไว้ สามารถด าเนินการได้ครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 คุณประจักษ์ครับทางผู้บริหารตอบว่าสามารถด าเนินการได้ครับ มีอะไร
ซักถามต่อได้ครับ ก็ที่คุณถามว่าทางเท้าทางฟุตบาททางไปปากน้ าเรียบร้อยแล้วหรือยัง 
โครงการตั้งเสาไฟฟ้า ๒๐๐ ต้นจะเอาไปตั้งตรงไหนใช้งานได้หรือไม่ ทีนี้ฝ่ายผู้บริหารก็
ตอบท่านยืนยันว่าสามารถท าได้ ถ้าข้องใจตรงไหนก็สามมารถถามต่อได้ ถ้าไม่มีไปหน้า 
๓/๕ ครับ ขอเชิญครับคุณนัฐพงษ์ 

นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์  
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี หน้า ๓/๕ ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง               



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๓๖ 

จ านวน ๓๖ ล้านบาทเพ่ือจัดซื้อรถดูดเลนสิ่งโสโครกล้างอัดฉีดท่อระบายน้ า ตามท่ีท่าน
เข้ามาดูแล้วน่าจะ ๒ คัน จากท่ีผมได้ไปสอบถามส านักช่าง รถเช่าก็มีการช ารุดเสียหาย 
ท่านก็เอาเข้ามาเพ่ือบรรเทา ความรู้สึกคืออยากจะเอามาดูดน้ าแก้ไขปัญหาซ้ าซาก          
แต่ผมก็ยังงงว่าในระเบียบ ผมไม่เข้าใจเลยถามว่าในการจัดซื้อผมไม่อยากให้ท่านซื้อรถ
ดูดที่ไม่มีประสิทธิภาพคือซื้อมาแล้วก็เอามาใช้งานได้ ไม่ใช่เสีย ขอฝากท่านนายกด้วย
นะครับให้ท่านช่วยดูการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ของที่มีประสิทธิภาพใช้งานได้ครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญครับท่านนายกฯครับ 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้ทรงเกียรติ            
ความจริงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็มีพ้ืนที่กว้างขวางครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ        
ผู้ทรงเกียรติก็ได้เป็นห่วง เนื่องจากรถเก่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯก็ทราบดีแล้วครับ
ว่ารถเก่าได้ช ารุดพังไปแล้วจึงจ าเป็นต้องตั้งงบจัดซื้อรถดูเลนตรงนี้ ซึ่งปกติเรามีอยู่ ๔ 
คันแต่ช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ ๒ คันแต่พ้ืนที่เรากว้างขวางจึงจ าเป็น แต่ขอเรียนท่าน
สมาชิกนะครับว่า ผมในฐานะผู้บริหาร ท่านสมาชิกย้ าอยู่เรื่อยว่าท่านเป็นห่วง ผมใน
ฐานะผู้บริหารผมซื้อของดีแน่นอนครับผมต้องซื้อคุณภาพและมาตรฐานไม่ใช่ท่านพูด
เป็นห่วงผมก็เป็นห่วงครับ เพราะผมก็ต้องการของดี อยู่ที่ว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาล
จะก าหมดมายังไงเท่านั้นเองนะครับ ขอบคุณมากนะครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล  

 ท่านนายกฯ ท่านก็ยืนยันแล้วว่าท่านต้องการที่จะจัดซื้อของดีมีคุณภาพ              
เอามาใช้ในพ้ืนที่ของเทศบาลนครฯ นี้ จ านวน ๖๘ ตารางกิโลเมตร และถนนอีกกว่า 
๑,๐๐๐ สาย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ส่วนนี้ มีท่านผู้อื่นที่จะซักถามอีกไหม
ครับ ขอเชิญครับ คุณจรวยครับ  

นายจรวย  คงท่าเรือ  
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายจรวย  คงท่าเรือ สมาชิก
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผมอยากทราบเรื่องการซื้อเครื่องตัดหญ้า จ่ายเป็นแบบ
ซื้อเครื่องตัดหญ้ าแบบข้อแข็งนะครับ ผมกลัวซื้อของจีน  เพราะของจีนตัวละ                    
๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท แต่รายการนี้ผมอยากให้ซื้อของดีมีคุณภาพนะครับ  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 คุณจรวยก็เป็นห่วงว่าอยากให้ซื้อของมีคุณภาพ ทางฝ่ายผู้บริหารก็ได้รับปาก
แล้วนะครับ ว่าจะซื้อของที่มีคุณภาพมาใช้นะครับ มีผู้ อ่ืนที่จะซักถามอีกไหมครับ           
ขอเชิญคุณส าเริงครับ 

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ กระผมนายส าเริง ไพฑูรย์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ผมมีข้อสงสัยอยู่ เรื่องของงานท่อระบายน้ านะครับ                
ซึ่งมันเริ่มจากหน้า ๓/๕ ต่อไปถึงหน้า ๔/๕ นะครับ อยากจะถามท่านประธานว่า 
อย่างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ของถนนโฉลกรัฐ ๑๙ ผมไม่แน่ใจว่ามันมีเฉพาะ
ท่อระบายน้ าหรือเปล่า หรือมีผิวจราจรอะไรด้วย เพราะพอมาดูในรายละเอียดของ
งบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง              
๖๐เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๙๐ เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ก าหนด 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๓๗ 

มันมีเฉพาะท่อ แต่ผมสงสัยว่าผิวจราจรมีไหมครับ เมื่อเราวางท่อแล้ว มาหน้า ๔/๕            
ก็มีอีกหลายโครงการ ดูมาแล้วก็ไม่มีผิวจราจร มีแต่ตัวท่อทั้งหมด ผมสงสัยครับ ว่าใน
เมื่อท าไปแล้ว มันก็น่าจะมีผิวจราจรด้วย แต่ถ้าดูในเทศบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติมก็ไม่
มี มีเฉพาะท่ออย่างเดียว ขอเรียนถามครับ ถ้าไม่มีก็ได้ท าให้มี จะได้จบทีเดียวนะครับ  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เพ่ือนสมาชิกฯ เขามีความสงสัยอยู่นะครับ ขอเชิญชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกฯ 
ทราบนะครับ 

 
นายจารึก วงศ์วานิช 
ผอ.ส านักการช่าง 

  
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ส าหรับโครงการท่อระบายน้ า ตามที่ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ได้สอบถามว่าท าไมมี
เฉพาะท่อระบายน้ า ไม่มีผิวจราจร ส าหรับโครงการที่จัดท ามานี้ ขอเรียนให้ทราบว่า 
บริเวณนั้นมันมีผิวจราจรซึ่งเป็นผิวถนนแอสฟัลติกที่เราได้ท า ซึ่งตอนนี้ยังมีสภาพดีอยู่ 
ซึ่งในการก่อสร้างท่อระบายน้ านั้น ถ้าหากว่าเราท าใหม่ เราก็คงสภาพของถนนไว้             
เพ่ือจะให้ใช้การได้เป็นปกติอยู่แล้ว แต่สภาพถนนก็ยังใหม่อยู่  ก็เลยท าเฉพาะ                
ท่อระบายน้ าอย่างเดียวนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญครับคุณส าเริง 

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ในระหว่างที่เราด าเนินการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าลงบนผิวจราจรเดิมที่ลาดยางอยู่แล้วนะครับ ความเสียหายในการท างานตรง
นั้นบนผิวจราจรก็จะต้องเกิดขึ้น ไม่ใช่เราวางท่อ ๖๐ แล้วเราก็ขุด ๖๐ เลย มันจะคว่ า
ลงไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้า ๖๐ ต้องขุด ๑ เมตร อย่างน้อยๆต้องเท่าบ่อพัก             
พอเท่าบ่อพักเรามาท ารางตัววี ส่วนที่เราขุดไปมันก็ต้องมาซ่อม เพราะตอนแม็คโคเดิน 
ผิวทางจะต้องช ารุดแน่นอน ตอนที่ขุดข้ามขึ้นมา ท่านลองนึกสภาพดูนะครับ  พอเรา
วางท่อ เราไม่ได้ซ่อมผิวจราจร แล้วสภาพก็เหมือนที่เราเคยเห็นทั่วไป พอวิ่งถนนก็
ขรุขระอยู่อย่างนั้น เอาหินคลุกมาลงใส่นิดหน่อย ผมว่าไหนไหนก็ท าแล้วก็ท าให้ดีไป
เลย อย่างน้อยๆท่อระบายน้ ากับผิวจราจรมันต้องคู่กัน ไม่ใช่ท าท่อแล้วมาท าผิวจราจร
ตอนหลัง แล้วกว่าจะได้ท าผิวจราจรจะต้องผ่านงบประมาณอีกปีหนึ่ง ชาวบ้านก็
ล าบากในการสัญจรอีก ผมเรียนฝากท่านในส่วนนี้ด้วยครับ ที่ผมดูมันมีหลายโครงการ
นะครับ หรือว่างบประมาณของผู้บริหารไม่พอ ผมก็ไม่แน่ใจนะครับ จึงต้องเอามาเฉลี่ย 
ในส่วนนี้ผมฝากดูหน่อยครับ อย่าให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเป็นรอบที่สอง พอน้ าไม่ท่วม
แล้วผิวจราจรต้องเรียบด้วย  ไม่ใช่ยังเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ ฝากด้วยครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางเพ่ือนสมาชิกฯ ก็เป็นห่วงนะครับ ว่าท าไมวางท่อระบายน้ าแล้ว ไม่ท าผิว
จราจรไปด้วยเลย ฝ่ายผู้บริหารก็จะต้องรับผิดชอบและพิจารณากันดูก่อน ว่าจะเอา
อย่างไรกันนะครับ ขอเชิญครับคุณทิวา 

นายทิวา กุฎอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพครับ กระผมนายทิวา กุฎอินทร์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ผมเห็นด้วยกับโครงการวางท่อครับ ที่ผ่านมาไม่ว่าจะ



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
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๓๘ 

เข้าแผนยังไงก็แล้วแต่ ถ้าเกิดว่างบประมาณของเราไม่พอ เราก็ระบุไปในแผนเลยว่า 
วางท่อและซ่อมแซมผิวจราจรใช่ไหมครับ ที่ผ่านมาเป็นแบบนี้ แต่นี้ถ้าวางท่ออย่าง
เดียว ก็เหมือนที่ท่าน ส.ท.ส าเริง พูด มันจะเดือดร้อนทั้งสอง พอวางท่อเสร็จ ไม่มีที่
ไหนหรอกครับที่ขุด ๖๐ และวางท่อ ๖๐ ถ้าท่อ ๖๐ ก็ต้องขุด ๗๐ หรือ ๘๐ ต้องเข้ามา
ในผิวจราจร แต่ถ้าผิวจราจรเราท าไว้แล้ว แล้วเราไปขุดไปวางท่อออกจากผิวจราจรไป 
ก็ได้ครับ ผมเห็นด้วยในส่วนนั้น แต่ที่เราลาดยางไปแล้วหรือใช้แอสฟัลติกที่ปูไปมันก็
เข้ากับถนนอยู่แล้ว ถ้าเราวางท่อแล้วเราก็ใช้เครื่องตัดตัด แล้วใช้แม็คโคขุด ถามว่ามัน
แตกไหมครับ มันจะแตกทุกท่ีครับ ไปดูได้เลยที่ผ่านโครงการมา จะต้องระบุเพ่ิมไปเลย
และซ่อมแซมผิวจราจรครับ ขอบคุณมากครับ  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เพ่ือนฯ ก็ยังเป็นห่วงว่าขุดท่อไปแล้ว ผิวจราจรจะต้องแตกช ารุดอยู่ดี ต่อไปก็
ระบุไปเลยว่าเมื่อท าท่อแล้วก็ให้พร้อมกับผิวจราจรไปด้วย ท าครั้งเดียวจะได้เรียบร้อย
ไปเลยนะครับ มีท่านผู้อ่ืนที่จะซักถามอีกไหมครับ เชิญครับคุณนัฐพงษ์  

นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า โฉลกรัฐ ๑๙ และมีโครงการ
เกี่ยวกับท่อระบายน้ าเยอะ เรื่องรายละเอียดต่างๆในการก าหนดสเป็ค ผมไม่มีความรู้ 
แต่ผมอยากจะขอพูดเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ฝากท่านรองฯ เอกพจน์ที่ดูแลเรื่อง
นี้ เท่าท่ีผมทราบหลังจากท่ีมีการประมูลไปเกือบทุกเส้น ผู้รับเหมาลักไก่ ไม่เทลีน ไม่ท า
ตามแบบ ท่านตรวจสอบลูกน้องท่านด้วย อย่าให้ผมบอกเลยว่าเส้นไหนบ้าง ผมพูดได้
เลยว่าแทบทุกเส้น และผู้รับเหมาจะมาบอกว่าถ้าไม่ท าแบบนี้ ถนนมันท าไม่ได้ ราคา
มันต่ า ถ้าต่ าเจ้าหน้าที่ท่ีเขียนสเป็คต่างๆหากท าให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ เขาบกพร่อง
ในหน้าที่ครับ ไม่ต้องกลัวผู้รับเหมามาประมูลงานไม่ได้ครับ ช่างทุกคนต้องท าตาม
หน้าที่ ถ้าเขียนไปแล้วไม่มีผู้รับเหมามาก็ว่ากันไป แต่ถ้ามันเขียนแล้วท าไม่ได้เลย ผิด
ระเบียบ ท่านต้องตรวจสอบ ท่านรองที่คุมดูแลเรื่องส านักโยธา ว่าท าไมไม่มีผู้รับเหมา 
เพราะสาเหตุอะไร แต่พอมีผู้รับเหมามาท า ลักไก่ ไม่ท าตามแบบเกือบทุกเส้น พอ สท. 
ไปดู ก็จะมาพูดว่าปล่อยให้เขาท างานไป ปล่อยได้ไงครับ ผมคนหนึ่งต่อไปนี้ ไม่ว่าจะ
อยู่ในเขตเทศบาลตรงไหน ถ้าไม่ท าตามแบบ ผมพูดในสภาแล้วว่า จะหาว่าผมไปกลั่น
แกล้งไม่ได้ ผมไปถ่ายรูปกับ ส.ท. สมบัติ เกือบทุกวัน ผมไม่เคยเห็นช่างคุมงานเลย ผม
จะดูว่าท าอย่างนี้ ท่านเซ็นเบิกได้ยังไง เจ้าหน้าที่ท าเบิกได้ยังไง ผมจบ ป.๖ ครับ ไม่จบ
วิศวกร ผมยังดูออกเลย ว่าลักไก่ทั้งเส้นเลย ท่านรองฯ ลองลงไปตรวจสอบดู ท าให้มัน
ถูกต้องครับ และต่อไปหากท่านท าเสร็จ มันใช้การไม่ได้ ยกตัวอย่างเขตของท่านทิวา 
วัดโพธิ์ ๓๑ พังแล้ว ด้วยเหตุผลอะไรผมไม่ทราบ ท ามาแล้วภาพลักษณ์ขององค์กรมัน
เสียหายครับ ยังไงก็ต้องตรวจสอบ ไม่ใช่ว่าพอมีผู้มาจัดซื้อจัดจ้างแล้วดีใจ ท าถนน ท า
ท่อระบายน้ าเสร็จแล้ว ไม่เททรายถมกลบท่อ เอาดินถมกลบไป ผมถ่ายรูปมาเยอะครับ 
ไม่ทราบว่าท่านถามหรือเปล่า ทุกโครงการเลย ต่อไปนี้ท่านจะต้องตรวจสอบ ผมไม่ได้
มากลั่นแกล้งการท างานของผู้บริหาร ผมรู้ท่านนายกฯ ธีระกิจ ตั้งใจท างานเพ่ือ
ชาวบ้าน แต่ท่านทราบหรือเปล่าว่าผู้ควบคุมงานของท่านไม่เห็นเวลาที่ผู้รับเหมาท า 
ฝนตกครับ วางท่อลงไปได้ ไม่รู้จะวางอย่างไร เพราะยังไม่ได้เทลีนเลย ผมก็มีความรู้



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๓๙ 

เรื่องลีนจากท่านทิวา นี้ผมบอกเลยทุกโครงการที่เราผ่านเข้าไปให้ ท่านช่วยดูแล
ตรวจสอบหน่อยครับท่านเอกพจน์ ทั้งเงินเพ่ิมเติม ทั้งร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
มา ผมอ่านมาทั้งหมดที่ประชุม ๔ พันธกิจ ๗ นคร ของท่านไม่ได้ท าเลย ที่ท่านเคย
สัญญากับประชาชนไว้ ท่านได้ท ากี่โครงการครับ มาถึงเงินเพ่ิมเติม ปีนี้หมดวาระแล้ว 
๔ ปี หลายโครงการครับ ปัญหาความเดือนร้อนซ้ าซากของเทศบาลยังเกิดขึ้น ผมฝาก
ท่านรองเอกพจน์ไว้ด้วย เพราะผมคิดว่าท่านน่าจะท าได้ และท่านก็คุมกองช่างด้วย
ตอนนี้ โครงการแถวบ้านผม บึงขุนทะเล ท่านเป็นมา ๔ ปี ไม่ได้ซักบาท มันสืบเนื่อง
กับที่ผมได้อภิปราย ในการใช้จ่ายงบประมาณ เพราะบึงขุนท ะเลท่านไม่ได้ ใส่
งบประมาณเข้าไปเลย แต่ตอนหาเสียงแผ่นพับมาเป็นเล่ม จะท าโน้นท านี่ สรุปไม่ได้ท า
ครับ ผมไม่เคยกลั่นแกล้งครับ หากท่านจะท าอะไร ยังไงก็ฝากด้วยครับว่า ต่อไปนี้อะไร
ที่ท่านท าแล้วดีผมพร้อมจะสนับสนุน แต่อะไรที่ท่านปล่อยปละละเลยในเรื่องที่เขาท า
ผิดมาแล้ว ท่านแก้ไขเถอะครับ ผมรู้ว่าท่านนายกฯ มือสะอาดครับ ผมพูดเพราะหวังดี  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 สักครู่นะครับคุณณรงค์ เพราะว่าที่เขาซักถาม เขาเป็นห่วงการบริหารงานที่ยัง
ไม่ครบตามนโยบายของนายกฯ อยู่ และเขาพยายามกระตุ้นนายกฯ ให้ท าให้ครบ
นโยบายที่แถลงไว้ต่อประชาชน เราก็รับฟัง เข้าใจ แต่ส่วนไหนที่ไม่เหมาะสม ผมให้
ถอนออก ขอเชิญครับ คุณณรงค์ครับ  

นายณรงค์  ฉวมพรหมอินทร์  
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมณรงค์ ฉวมพรหมอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ก็ดีนะครับ ที่ท่าน สท. ก าลังพูด แต่บางเรื่องก็นอกประเด็นไป
ด้วย ฟังแล้วสมาชิกฯ หลายคนเวียนหัว ขออย่าวกไปวนมาเลยครับ เอาเนื้อๆนะครับ 
ขอบคุณครับ  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 คุณนัฐพงษ์ ก็บอกแล้วสืบเนื่องแล้วก็ขออภิปรายสอบถามนายกฯ ซักนิดหนึ่ง 
ผมก็อนุญาตให้ถาม ให้ถามได้พอสมควรพอเหมาะสมนะครับ กระชับซักนิดหนึ่ง              
ขอเชิญถามต่อเลยครับ  

นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประทานครับ ที่ผมพูดเนี่ยคือเราใช้จ่ายเงินเพ่ิมเติม ซึ่งมี
โครงการเกี่ยวกับความเดือดร้อน ของประชาชนต่างๆ ยังอีกหลายโครงการยังไม่ได้เข้า
มาที่ผมฝากด้วยความเป็นห่วง แต่ความเป็นห่วง แต่ความเป็นห่วงคือที่ท่านสัญญาไว้
กับชาวบ้าน แล้วท่านยังไม่ได้ด าเนินการ  คือโครงการตามที่ท่านสัญญากับประชาชน
ไว้ว่าท่านจะแก้ปัญหาต่างๆ ไม่ค่อยตามที่ท่านสัญญาไว้ แต่ที่มาเพ่ิมเติมคือมีเยอะมาก 
ยังไงก็ฝากด้วยก็แล้วกันนะครับ ท่านรองฯ เอกพจน์ ว่าท่านดูแลส านักการช่าง เพราะ
เรื่องนี้หลายๆ เรื่องท่ีผมมองเห็นอยู่ ก็ยังไม่ได้ด าเนินการที ยังไงก็ขอบคุณมากครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

  เพ่ือนสมาชิกฯ มีข้อสงสัยติติงมา เป็นห่วงนะครับ ฝ่ายผู้บริหารฯ ก็จะรับเอา
ไปแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่ขาดเหลืออะไรตรงไหนนะครับ จะได้แก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป
นะครับ มีท่านผู้อ่ืนที่จะซักถามอีกไหมครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีก็ขอผ่านอันนี้ไปก่อน 
ต่อไปก็ดูหน้าที่ ๔ นะครับ หน้าที่ ๔/๕ ก็มีการวางท่อระบายน้ าตามที่เพ่ือนอภิปราย
กันมาด้วยทั้งหมดนะครับ แต่ถ้าสงสัยจะทบทวนสายไหน ขอเชิญได้นะครับ  



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๔๐ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 หากไม่มีนะครับ ผมขอมติครับ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ 
ตามหลักการและเหตุผลที่นายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาล และสมาชิกสภา
เทศบาล ได้อภิปรายซักถาม ในรายละเอียด ซึ่งมีฝ่ายบริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล และได้มีการพิจารณาครบทุก
แผนงาน ครบถ้วนแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มี
สมาชิกท่านใดขออภิปรายผมก็จะขอมติต่อสภาเทศบาลว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับ
หลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ                         
พ.ศ. ๒๕๕๘ กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม               
ฉบับท่ี ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวาระท่ี ๑ เป็นเอกฉันท์  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบในขั้นตอนของการแปร
ญัตติในการพิจารณาวาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓ 

นายสุริยะ  แช่มศรีรัตน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ วรรค
หนึ่ง “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการการแปรญัตติด้วย” 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

  ตามประกาศสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
สามัญ ประจ าสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่   ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘                  
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ในคราวการประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๑ ประจ าปี  ๒๕๕๘                            
เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  จ านวน ๕ คน ดังนี้ 

 ๑. นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง 
   ๒. นายสมบัติ  สมบูรณ์ลักขณา 

 ๓. นายนพดล  ประเสริฐ 
     ๔. นายแฟง  สุวรรณบุตร 

 ๕. นายสุวัธชัย  ศรีโพธิ์ชัย  
ซึ่งจะใช้คณะกรรมการชุดดังกล่าวหรือไม่ ขอเชิญคุณสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 

นำยสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

  ผมขอเสนอว่า ควรแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติชุดใหม่ครับ 
ขอผู้รับรองครับ  

 
นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

   
  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดให้มี
การคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ กรุณายกมือขึ้น สรุป สภาเทศบาลเห็นชอบให้



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๔๑ 

คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติชุดใหม่ ดังนั้น ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจง
ระเบียบในการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

นายสุริยะ  แช่มศรีรัตน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

  ขอน าเรียนว่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ ๑พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๓๒ สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็น
คณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล และมีอ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็น
สมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพ่ือกระท ากิจการหรือพิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อ
สภาเทศบาล ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรค ๑ นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอ
ชื่อบุคคลผู้ เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการวิสามัญ ได้ ไม่ เกินหนึ่ งในสี่ ของจ านวนคณ ะกรรมการทั้ งหมด
คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นตามวรรค ๑จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ
พิจารณาหรือปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้                 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๘ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
 ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
 (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวน 
ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน  

 (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม ่
เกิน ๗ คน  
 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิ

เสนอชื่อผู้ เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้ งเป็น
คณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนคณะกรรมการวิสามัญทั้งหมด 
  ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บั งคับข้อ ๑๐๓ วิธี เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น                
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมี
สมาชิกท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี
ผู้รับรอง  
  การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน
และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

  ผมขอหารือในที่ประชุมว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
จ านวนกี่คน ผมขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ ครับ 

 
นาพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 
ขอเสนอว่ าคณ ะกรรมการแปรญั ตติ ร่ า งเทศบัญ ญั ติ จ าน วน ๕ คน                

ขอผู้รับรองด้วยครับ 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๔๒ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ผู้ รับ รองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่ าน ใด เสนอเป็ นอย่ างอ่ืน               
หากไม่มีผมมติที่ประชุม  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ              
ร่างเทศบัญญัติ จ านวน ๕ คน กรุณายกมือครับ  สรุป สภาเทศบาลมีมติให้ 
เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน ๕ คน   

มติที่ประชุม สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติให้ เห็นชอบให้มีคณะกรรมกำร             
แปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ จ ำนวน ๕ คน  

 
นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

  
 ขอเชิญเสนอสมาชิกเสนอชื่อ ครับ ขอเชิญคุณณรงค์ ฉวมพรหมอินทร์ ครับ 

นายณรงค์ ฉวมพรหมอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายณรงค์ ฉวมพรหมอินทร์
ขอเสนอ นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ผู้รับรองถูกต้อง  ตามที่เพ่ือนสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ กรุณายกมือครับ มติเอกฉันท์ ขอเชิญนายประจักษ์ หนูแกล้วสมาชิก
สภาเทศบาลครับ 

นายประจักษ์ หนูแกล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ กระผมนายประจักษ์             
หนูแกล้ว ขอเสนอ นายจรวย คงท่าเรือ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ                        
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 - ผู้รับรองถูกต้อง  ตามที่ เพ่ือนสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ               
มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายจรวย คงท่าเรือ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ กรุณา
ยกมือครับ มติเอกฉันท์ ขอเชิญนายสุเมธ  ประเสริฐศิริพงศ์  ครับ 

นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

     กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์ 
ขอเสนอ นายแฟง สุวรรณบุตร สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ผู้รับรองถูกต้องตามที่ เพ่ือนสมาชิกได้ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ                
มี สมาชิ กท่ าน ใด เห็ น ชอบ ให้  น าย แฟง สุ วรรณ บุ ต ร   เป็ นคณ ะกรรมการ                        
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ กรุณายกมือครับ มติเอกฉันท์  ขอเชิญนายจรวย คงท่าเรือ 

นายจรวย คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

             กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ กระผมนายจรวย คงท่าเรือ                 
ผมขอเสนอนายนายสมบัติ สมบูรณ์ลักขณา สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

            ผู้รับรองถูกต้อง  ตามที่ เพ่ือนสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ               
มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้  นายสมบัติ  สมบูรณ์ลักขณา เป็นคณะกรรมการ            



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๔๓ 

แปรญัตติ กรุณายกมือครับ มติเอกฉันท์  ขอเชิญนายทิวา กฎอินทร์ 

นายทิวำ กฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม  นายส าเริง ไพฑูรย์ครับ          
ผมขอ เสนอ นายนพดล ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ แปรญัตติ  
ร่างเทศบัญญัติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 - ผู้รับรองถูกต้อง  ตามที่เพ่ือนสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัต ิมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้  นายนพดล ประเสริฐ เป็นคณะกรรมการ     
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  กรุณายกมือครับ มติเอกฉันท์          
   สรุปนะครับ คณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย 
 ๑.นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง  
 ๒. นายนพดล  ประเสริฐ 
 ๓. นายแฟง  สุวรรณบุตร        
 ๔. นายสมบัติ  สมบูรณ์ลักขณา 
 ๕. นายจรวย คงท่าเรือ  

มติที่ประชุม          เห็นชอบเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติ จ ำนวน  ๕ คน 
 ๑.นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง  
 ๒. นายนพดล  ประเสริฐ 
 ๓. นายแฟง  สุวรรณบุตร        
 ๔. นายสมบัติ  สมบูรณ์ลักขณา 
 ๕. นายจรวย คงท่าเรือ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ผมขอพักการประชุม เพ่ือให้เลขานุการสภาเทศบาลเชิญคณะกรรมการแปร
ญัตติ เข้าประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ 
คณะกรรมการแปรญัตติ   เมื่อที่ประชุมพร้อม ผมขอประชุมต่อ ขอเชิญเลขานุการ          
สภาเทศบาล 

 - พัก ๑๕ นาที - 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม ขอประชุมต่อนะครับ ขอเชิญเลขานุการสภา
เทศบาล รายงานผลการประชุมครับ 

นายสุริยะ  แช่มศรีรัตน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 ตามที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน ๕ คน ไปแล้ว
นั้น และได้ประชุมกันแล้ว  ผลปรากฏว่า  นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง ได้รับคัดเลื อกเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ และนายสมบัติ สมบูรณ์ลักขณา                          
เป็นคณะกรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ   

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ดั งนั้ น  จึ งเห็นสมควรส่ งร่างเทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ าย  เพ่ิม เติม                 
ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
พิจารณาโดยละเอียดต่อไป และขอหารือในที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะ
เสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๔๔ 

ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
กรุณายกมือขึ้น  ขอเชิญ นายรักพงษ์  แซ่งตั้ง 

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ผมขอขอเสนอระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา 
๑๕.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร      
สุราษฎร์ธานี  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนออย่างอ่ืน หากไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ าย  เพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๑  ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘                     
(ในวาระท่ี๑) ตามท่ีคุณรักพงษ์ เสนอ กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติให้ก าหนดระยะเวลาในการยื่นค า 
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

มติที่ประชุม สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติให้ก ำหนดระยะเวลำในกำรยื่นค ำแปร
ญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ในวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลำ ๑๕.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑๖ กันยำยน 
๒๕๕๘ เวลำ ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 

  ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่องอ่ืนๆ  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 วาระที่ ๘ เรื่องอ่ืนๆ นะครับ เพ่ือนสมาชิกจะซักถามอะไรก็เชิญเลยนะครับ 
ขอเชิญครับคุณทิวา ครับ  

นายทิวา กุฎอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมนายทิวา กุฎอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ผมก็มีเรื่องเดิมๆ อีกแหละครับ ตอนนี้มี
ชาวบ้านได้ร้องเรียนมากับผมครับว่า ที่ซอย ๓๑ ครับ ซึ่งเมื่อก่อนมีท่อระบายน้ าของ
สภาต าบล แล้วก็บล็อกสูงขึ้นมา แล้วตอนนี้ถนนนี้รถวิ่งสวนกันไม่ได้ครับ ผมอยากจะ
ให้ส านักการช่างไปปรับลดปากท่อให้ต่ าลง แล้วก็ท าฝาเหล็กไปปิด ซึ่งเรามีเครื่องไม้
เครื่องมือของเราเองแล้ว แล้วก็ปูแอสฟัลติกครับ แล้วถนนก็จะกว้างไปอีกเมตรกว่า 
แล้วรถจะวิ่งสวนกันได้ครับ ขอบคุณมากครับ     

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ซอย ๓๑ ถนนสายไหนครับ คุณทิวาครับ นายกฯ ทราบแล้วครับ ตามที่เพ่ือน
สมาชิกฯ ได้ท้วงติง เอาครับ ท่านนายกฯ ทราบแล้วนะครับ มีท่านผู้อ่ืนที่จะสอบถาม   
ขอเชิญครับ มีไหมครับ ขอเชิญเลยครับคุณหัสชัยครับ 

นายหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร                    
สุราษฎร์ธานีทุกท่านนะครับ ของผมก็คือเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านในแถวถนน
ซอยร่วมพัฒนาครับ ซอยร่วมพัฒนา สุวรรณ อักษรโรงเรียนสัมพันธ์นะครับ                 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๔๕ 

ตรงนั้นครับ ที่เป็นที่ลาดนะครับ แล้วก็แต่ละบ้านก็จะมีก าแพงบ้าน บ้านบางบ้านจะ
ถูกล๊อคด้วยก าแพงนะครับ พอฝนตกน้ าจะไหลบ่ามาจากเส้นถนนโฉลกรัฐเพ่ือที่จะลง
มาที่ถนนดอนนกครับ คราวในบ้านแถวนั้นนะครับเป็นที่ลาดแล้วก็ต่ ามีก าแพง พอฝน
ตกมาบ้านของลุงพรนะครับ อาจารย์สุนิดตรงนั้นนะครับ น้ าจะท่วมมากนะครับ            
เลยหัวเข่ามาเลยนะครับตรงนั้น ก็เลยมีความจ าเป็นว่าท่านนายกฯ นะครับตรงนั้นเป็น
ว่าไม่พูดนะครับ ตรงนั้นเป็นที่ที่ท่านนายกฯ ก็มีความผูกพันอยู่เยอะนะครับ ก็รบกวน
ว่าท่านนายกฯ ช่วยให้ช่างนะครับ ได้ไปดูนะครับ เพราะว่าทางออกเส้นนั้นจะ                  
มีเยอะครับ ออกไปสู่เส้นของสนามกีฬาก็ได้ ลงตรงสนามกีฬานะครับ อีกส่วนหนึ่งออก
ทางเส้นถนนดอนนกนะครับ ก็อยากให้ท่านนายกฯ รบกวนนะครับว่าให้แก้ปัญหาน้ า
ท่วมนะครับ ตรงนั้นนะครับให้กับชาวบ้านในเขตนั้นนะครับ แล้วก็ในส่วนอีก                
จุดหนึ่งครับ ก็คือในซอยโสภาข้างวิภาวดีรีสอร์ทตรงนั้นก็จะมีหมู่บ้านนะครับ มันเป็น
เส้นทางที่ต่ า เขามีความเดือดร้อนอยู่ประมาณ ๒ ซอยนะครับ รบกวนให้ช่างเข้าไป
แยกขวานะครับทั้ง ๒ ซอยนะครับน้ าท่วมครับ ชาวบ้านรู้สึกเดือดร้อนมากนะครับ ตรง
นั้นครับ ขอรบกวนท่านนายกฯ ๒ เรื่องนะครับ   

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญคุณ ประจักษ์ ครับ 

นายประจักษ์ หนูแกล้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประทานฯ ที่เคารพครับ ผมก็หลายครั้งแล้วพูดถึงเรื่องความ
ไม่สะดวกสบายของพ่ีน้องประชาชนครับ เนื่องจากซอยราษฎร์บ ารุงซอย ๑           
อีกแล้วครับ ผมเคยพูดในสภาฯ หลายครั้งแล้วขอตั้งแต่แรกมา ตอนนี้ ๕๘ จะขึ้น ๕๙ 
แล้วครับก็ยังไม่ได้จัดจ้างที จัดจ้างแล้วท าไม่ได้อีกครับผู้รับเหมาซื้อซองแล้วไม่ยื่ น              
การุณราษฎร์ ซอย๑ ครับ ซอย๑ ที่ข้างดอนเมานั่นแหละครับ ตอนนี้ไม่ทราบเป็นยังไง
ครับผล อย่างผมคิดว่าไม่มีใครยื่น ผมรู้แล้วไม่ยื่นครับทีนี้มาต่อสมัยมันที่ ๕ แล้วผมไม่
ทราบว่าจะให้จะประกาศตัวไหน ท าให้ชาวบ้านเดือดร้อนเยอะนะครับ ทีนี้เลยหาทาง
ว่ารองฯ เอกพจน์  บริหารฯ ต้องก าหนดแบบจ้างราคากลางอะไรนะครับ ให้ผู้รับเหมา
สามารถด าเนินการได้นะครับ ชาวบ้านจะได้ไม่เดือดร้อนนะครับ ตรงนี้จ้างมาเป็น ๔ ปี 
หลายปีแล้วนะครับ บอกแล้วก็บอกอีกผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับ แล้วเรื่องที่ ๒ นะ
ครับเรื่องฝาท่อที่พังอันนี้ผมว่าเรื่องท าฝาท่อของกองช่างสุขา ผมว่าเอาช่างสุขาไปท า
ถนนที่ท าไม่ได้ผมว่าน่าจะไม่รู้เอาไม่เอากันผมว่าไม่ใช่วิธีคิดเหรอครับ ฝาท่อผมถ้าท าไม่
ทันมากตอนนี้ผมอยากบอกหลายที่นะครับ ผมเดินดูขอมาหลายที่บางทีผมว่าให้จ้าง
เหมาไปเลยให้ช่างไปส ารวจ กว้างยาวเท่าไหร่กับบ่อ ซอยไหนบ้างแล้วก็จ้างเหมา
บริการไปเลย ดีไหมครับ พ่ีน้องประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อน บ้านเมืองดูสวยงามด้วย 
รถไม่ตกครับ บางที่พูดแล้วพูดอีกครับไม่ทราบจะพูดกันยังไงแล้วนะครับ ฝากด้วยนะ
ครับ ให้จ้างเหมาบริการไปเลยครับ อีกเรื่องนะครับ เรื่องที่ ๓ เรื่องไฟฟ้าอีกครับฝาก
ด้วยนะครับที่บอก ๔ ปีแล้วเหมือนกันนะครับ ปีที่ ๕ เริ่ม ๕ วันแล้วครับ ข้างอู่เรือยาว
ของอาจารย์นะครับ ตรงนั้นนะครับที่บอกแล้วเดี๋ยวๆๆ นะครับวันนี้ขอ ๓ เรื่องนะครับ 
ขอบคุณมากครับท่านประธานฯ ครับ   



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  
   วันท่ี ๑๕ กันยายน   ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๔๖ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามอีกบ้างครับ หากไม่มีผมขอปิดการ
ประชุมครับ 

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.  

  (ลงชื่อ) สุริยะ แช่มศรีรัตน์  ผู้จดบันทึกการประชุม 
       (นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์) 
       เลขานุการสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ได้ตรวจรายงานการประชุมฯ แล้ว ถูกต้อง 
 
(ลงชื่อ) สุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์  ประธานกรรมการ    
   (นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์)  

   
(ลงชื่อ) นพดล ประเสริฐ กรรมการ  
    (นายนพดล ประเสริฐ) 
 
(ลงชื่อ) สากล เพชรมีศรี กรรมการ  
    (นายสากล เพชรมีศรี) 
 
(ลงชื่อ) ไพโรจน์ อภินิเวศ กรรมการ  
   (นายไพโรจน์ อภินิเวศ) 
 
(ลงชื่อ) มนัสวี แซ่เตี้ยว กรรมการ  
    (นายมนัสวี แซ่เตี้ยว) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  ได้มีมติรับรอง
แล้ว  ในการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัย..........  สมัยที่....... ครั้งที่....... ประจ าปี ๒๕๕๘                
เมื่อวันที่........... เดือน.................. พ.ศ.๒๕๘ 
                                  
      ลงชื่อ............................................. ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
                   (นายประเสริฐ ทับทิมทอง) 
 
 
 
 
 

พิระพงศ ์ตรวจ 
 จิราภรณ์ ทาน 
 สุภาภรณ์ พิมพ์ 

 


